
บนัทกึคณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาล 
สมยัสามญั สมยัที ่ ๑ ประจำป ี ๒_`a 

เม ือ่ ว นั ท ี่̂ 0  กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒_`a

ลำดับท่ี ช่ือ - สฤล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
๑ นายทวน สงกรานต์ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชมุ

๒ นายกติต ิ พมิประสาร กรรมการตรวจรายงานการประชมุ

๓ นางพรรณา กล่ินกลาง กรรมการและเลขานกุารตรวจรายงานการประชมุ ฟ
เริม่ประชมุเวลา ๑๔.๐๐ น.

๖
เมือ่คณะกรรมการไดม้าพรอ้มกนัแลว้ คณะกรรมการไดม้าประชมุพรอ้มกนัเพือ่พจิารณารายงาน 

การประชมุสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัที ่ ๑ ประจำป ี ๒_`a เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่ ๑_ กมุภาพนัธ ์ ๒_`a ทีท่าง 
เลขานกุารไดจ้ดัพมิพแ์ละเรยีบเรยีงไวแ้ลว้ จากรายงานการประชมุเหน็วา่เปน็การถกูตอ้ง ตามมตทิปีระชมุทกุ 
ระเบยีบวาระแลว้ ไม,มีการแกไ้ข ไมม่กีารเปลีย่นแปลง จงึลงลายมอืซือ่ไว ้ เพือ่นำเสนอสภาเทศบาล เพือ่รบัรองใน 
การประชุมคร้ังต่อไป

(ลงซ่ือ) )1/  ๆ ? ^ ' ประธานกรรมการ
(นายทวน สงกรานต)์ ตรวจรายงานการประชมุ

(ลงซ่ือ) เฬ!------- ' กรรมการ
(นายกติต ิ พมิประสาร) ตรวจรายงานการประชมุ

(ลงซ่ือ)
4  ,(นางพรรณา กลนกลาง)

กรรมการและเลขานกุาร 
ตรวจรายงาบการประชมุ



นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง
ปลดัเทศบาล 
เลขานกุารสภาเทศบาล

นายอาจ ลังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง
ปลดัเทศบาล 
เลขานกุารสภาเทศบาล

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี © ประจำปี ๒_`a 

วันพฤหัสบดท่ี ๑_ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒_`a เวลา ©๔.0 ๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

- กราบเรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล ขณะนีส้มาชกิได้ลงซือ่และอยู่ในทีป่ระชมุแหง่นี้
จำนวน.....๑๑.......ท่าน
ครบองค์ประชุม
- เมือ่ทีป่ระชมุพรอ้มแลว้ผมขอกราบเรยีนเชญิทา่นประธานจดุเทยีน ธูป บชูาพระรตันตรยั 
และประจำแทน่ประธาน กลา่วเปดิการประชมุตามระเบยีบวาระ ทีไ่ด้แจ้งใหส้มาชิกสภา 
เทศบาลทกุทา่นทราบ พร้อมหนงัสอืนดัประชุมแลว้ ขอกราบเรยีนเชญิครบั

- เรยีนทา่นสมาชกิสภาเทศบาลตำบลโนนสงูทกุทา่น และผูบ้รหิารทอ้งถิน่พร้อมคณะตลอด 
ทัง้พนกังานเทศบาลและผูเ้ขา้รบัฟง้การประชมุ ทกุทา่น สำหรับวันนีเ้ปนีการประชมุสภา 
เทศบาลสมยัสามญั สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจำป ี ๒_`a ผมขอเปดิการประชมุและเชญิ 
เลขานกุารอา่นประกาศเรยีกประชมุ เชิญครับ

- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพและทา่นสมาชกิผูท้รงเกยีรต ิ ประกาศเทศบาลตำบล 
โนนสูง เร่ือง กำหนดวนัประชมุสภาเทศบาลตำบลโนนสงู สมยัสามญั สมยัที ่ ๑ คร้ังที ่ ๑ 
ประจำป ี ๒_`a

อาศยัอำนาจตามความในขอ้ ๒๒ แหง่ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบั 
การประชมุสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒_๔a แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒_`_ จงึประกาศ 
กำหนด วัน เวลา และสถานทีป่ระชมุสภาเทศบาลตำบลโนนสงู ดงันี้

ประชมุสภาเทศบาลตำบลโนนสงู สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ัง 
ท่ี ๑ ประจำป ี ๒_`a ในวนัพฤหสับดทีี ่ ๑_ กมุภาพนัธ ์๒_`a ๒_`a เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ หอ้งประชมุสภาเทศบาลตำบลโนนสงู สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง

จงึประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วันที ่ ๘ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒_`a

(ลงซ่ือ) อาจ ลงัสกฤษณ์
(นายอาจ ลงัสกฤษณ)์

ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสงู



- ๒ -

นายอาจ สังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

นายอาจ สังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

นายทวน สงกรานต์
สมาซกิสภาเทศบาล

นายอาจ สังสกฤษ๓
ประธานสภาเทศบาล

มตทิีป่ระชมุ

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี 6) ประจำปี ๒๔``
เม่ือวันอังคารที ๒` ธันวาคม พ.ศ. ๒_``
- ผมขอเชญิคณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ อา่นตรวจรายงานการประชมุสภา 
เทศบาลสมยัสามญั สมัยท่ี ๔ คร้ังที ่ ๑ ประจำป ี ๒๔`` เมือ่วนัองัคารที ่ ๒  ̀ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒_`` ตอ่สภาเทศบาล ขอเชญิคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ

- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพและทา่นสมาชกิผูท้รงเกยีรติ

เ
บนัทกึคณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๔ 

ประจำป ี ๒๔`` เมือ่วันที ่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๔`a
เมือ่คณะกรรมการไดม้าพรอ้มกนัแลว้ คณะกรรมการไดม้าประชมุพรอ้มกนัเพือ่ 

พจิารณารายงานการประชมุสภาเทศบาล สมยัสามญั สมัยท่ี ๔ ประจำป ี ๒๔`` เม่ือ 
วันองัคารที ่ ๒` ธันวาคม ๒๔`` ทีท่างเลขานกุารไดจ้ดัพมิพแัละเรยีบเรยีงไวแ้ลว้ 
จากรายงานการประชมุเหน็วา่เปน็การถกูตอ้ง ตามมตทิีป่ระชมุทกุระเบยีบวาระแลว้ 
ไม่มกีารแกไ้ข ไมม่กีารเปลีย่นแปลง จงึลงลายมอืซือ่ไวเ้พือ่นำเสนอสภาเทศบาล เพือ่รับรอง 
ในการประชมุคร้ังตอ่ไป
(ลงซ่ือ) นายทวน สงกรานต ์ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชมุ

(นายทวน สงกรานต)์
(ลงซ่ือ) นายกติต ิ พมิประสาร กรรมการตรวจรายงานการประชมุ

(นายกติต ิ พมิประสาร)
(ลงซ่ือ) นางพรรณนา กล่ินกลาง กรรมการและเลขานกุารตรวจรายงานการประชมุ 

(นางพรรณนา กลิน่กลาง)

-เชญิสมาชกิสภาเทศบาลพจิารณารายงานการประชมุทีเ่ลขานกุารไดแ้จกจา่ยใหท้า่นพรอ้ม 
หนงัสอืนดัประชุมแลว้ มสีมาชกิทา่นใดจะแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมยัสามญั สมยัที ่ ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจำป ี ๒๔`` เมือ่ วนัองัคารที ่ ๒` ธันวาคม พ.ศ. ๒๔`` 
หรือไม่ครับ ถา้ไมม่ผีมขอถามมตทิีป่ระชมุแหง่บีว้า่ สมาชกิทา่นใดใหก้ารรบัรองรายงาบการ 
ประชมุสภาเทศบาล
สมยัสามญั สมยัที ่ ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจำป ี ๒๔`` เมือ่วนัองัคารที ่ ๒` ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔`` 
โปรดยกมือข้ึน
- รบัรอง....... ๑ ๑ .........คน
- สมาชิกทา่นใดไมใหก้ารรับรอง โปรดยกมอืครบั
- ไมรั่บรอง...... -......คน
- งดออกเสยีง.... -..... คน (......................................................)
- ใหก้ารรบัรอง....๑๑......คน



-สา-

นายอาจ ลังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

บางสาวซัชฎา เต็มปีติกุล
รองนายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติเพี่อพิจารณา
๑. เร่ือง ญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒_`a ไปดั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
-ทา่นนายกเทศมนตรไีดม้อบหมายใหท้า่น รองๆซัชฎา เตม็ปตีกิลุ อ่านญตัติแทน 
เรยีนเชญิครบั

- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาชกิผูท้รงเกยีรติ
ขา้พเจา้ขอเสนอญตัต ิ เรือ่ง ขออนมุตัโิอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. ๒_`a ไปตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่
เรื่องเดิม ตามทีเ่ทศบาลตำบลโนนสงู ไดต้ราเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ.๒_`a ประกาศใขเ้มือ่วนัที ่ ๒_ กนัยายน ๒_`` และมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต ่
วันท่ี ๑ ตลุาคม ๒_`` เป็นต้นไป น้ัน

ข้อเท็จจริง ดว้ยกองยทุธศาสตรแ์ละงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง มีความประสงค ์
จะขออนมุตัจิดัซ ือ้ครภุณั ฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิลก็ทรอนกิส ์ (ต ัง้จา่ยเปน็รายการใหม)่ 
เนือ่งจากไมไ่ดต้ัง้งบประมาณเพือ่การนีไ้ว ้จงีมคีวามจำเปน็ตอ้งโอนงบประมาณรายจา่ย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒_`a ไปตัง้จา่ยเปน็รายการใหมต่ามรายละเอยีด ดงันี ้

โอนลด รายการกองยทุธศาสตรแ์ละงบประมาณแผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
งานสารสนเทศ งบดำเนนิงาน ค่าใช้สอย
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ่จา่ยเปน็คา่ซอ่มแซมบำรุงรักษาทรัพยส์นิของเทศบาลตำบลโนนสงูงบประมาณตัง้ไว ้
๑ ๐ 0,0๐ ๐  บาท
งบประมาณคงเหลอืกอ่นโอน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
งบ'ประมาณ’ท่ีขอ'โอน (ลด) ๓๒,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลอืหลงัโอน `๘,๐๐๐ บาท 
กองยทุธศาสตรแ์ละงบประมาณแผนงานบรหิารงานทัว่ไปงาบสารสนเทศ 

งบดำเนนิงาน ค่าใช้สอย
- คา่บำรงุรกัษาและซอ่มแซมเพือ่จา่ยเปน็คา่ซอ่มแซมบำรงุรกัษาทรพัยส์นิของเทศบาล 
ตำบลโนนสูง
งบประมาณตัง้ไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลอืกอ่นโอน `๘,๐๐๐ บาท 
งบประมาณ'ท่ีขอ'โอน (ลด) ๒,_๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลอืหลงัโอน `_,_๐๐ บาท 
รวมโอนลด ๓๔,_๐๐ บาท

โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)รายการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณแผนงาบ 
บริหารงานท่ัวไป งานสารสนเทศ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ 
อิเล็กทรอนิกส์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ (จอแสดงภาพชบาดไม่น้อยกว่า 
๑๙ น้ิว) เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรส์ำหรบังานประมวลผล แบบท่ี ๒ (จอ 
แสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ ๑๙ น้ิว) จำนวน ๑ เคร่ือง



นายอาจ ลังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

มติท่ีประชุม

บายอาจ ล ังสกฤษณ ์
ประธานสภาเทศบาล

- ราคาตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร ์
ฉบบัเดือนมีนาคม ๒_`` หน้าท่ี _ ข้อ ๘ (รายละเอยีดคณุลกัษณะตามเอกสารแนบทา้ย) 
จำนวนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท

กองยทุธศาสตรแ์ละงบประมาณแผนงานบรหิารงานทัว่ไปงานสารสนเทศ 
งบลงทนุ คา่ครภุณัฑ ์ ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิลก็ทรอนกิส์
- เคร่ืองสำรองไฟฟา้ ขนาด ๘๐๐ V̂  เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้เครือ่งสำรองไฟฟา้ขนาด ๘๐๐ 
\/& จำนวน ๑ เคร่ือง
- ราคาตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร ์
ฉบบัเดือนมีนาคม ๒_`` หน้าท่ี ๒๓ ข้อ `๒)
(รายละเอยีดคณุลกัษณะตามอกสารแนบทา้ย)จำนวนเงนิ ๒,_๐๐ บาท 
รวมโอนเพิม่๓๔,_๐๐ บาท

ขอ้กฎหมาย ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒_`๓ หมวด ๔ ขอ้ ๒a การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในงบลงทนุโดย 
การโอนเพ่ิมโอนลด ทีท่ำให ้ลกัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่น หรอืโอนไปตัง้จา่ยเปน็รายการ 
ใหม่ ใหเ้ปน็อำนาจอนมุตีขิองสภาทอ้งถิน่

ขอ้พจิารณ า เพือ่ใหก้องยทุธศาสตรแ์ละงบประมาณ สามารถบรหิารงานงบประมาณ 
และการปฏบิตัริาชการใหเ้ปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ยถกูตอ้ง เหน็ควรพจิารณาอนมุตั ิ (ให้ 
ความเหน็ขอบ) ในการโอนงบประมาณฯ คร้ังน้ีต่อไป

ขอไดโ้ปรดนำเสนอตอ่ทีป่ระชมุสภาเทศบาลตำบลโนนสงู เพือ่โปรดพจิารณาอบมุตี

- ครับ ทา่นรองซชัฎา เตม็ปตีกิลุ ไดอ้า่นญตัตขิอความเหน็ชอบ เรือ่ง ญตัตอินมุตัโิอนเงิน 
งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒_`a ไปตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่ ตอ่สภา 
เทศบาลแหง่นีแ้ลว้นะครบั มสีมาขกิทา่นใดจะอภปิรายขอเชญิครบั ลา้ไมม่ตีอ่ไปผมขอถาม 
มตทิีป่ระชมุวา่เหน็ชอบญตัตอินมุตัโิอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ
พ.ศ. ๒_`a ไปตัง้จา่ยเปน็
รายการใหม ่ หรือไม่ สมาขกิทา่นใดเหน็ชอบโปรดยกมอืครบั
- เหน็ชอบ...... ๑ ๑ ........คน
- สมาขกิทา่นใดไมใหค้วามเหน็ชอบ โปรดยกมอืครับ
- ไมเ่หน็ชอบ..... -..... คน
- งดออกเสยีง.... -.....คน (......................................................)
- สรปุใหค้วามเหน็ชอบ....๑๑....คน

๒. เรือ่ง ญตัตขิออนมุตัอินญุาตใหแ้ขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีาดำเนนิโครงการ 
กอ่สรา้งถนนสายทาง นม.๑๐๒_ แยกทางหลวงหมายเลข ๒-บา้นเพกิ ตำบลหลมุขา้ว 
อำ๓ อโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา (กองชา่ง)
-ทา่นนายกเทศมนตรไีดม้อบหมายให ้ทา่นรองฯ ธนัยพฒับ ์ วัชรินทรร์ตัน ์อา่นญตัตแิทน 
เรยีนเชญิครับ



นายรับยพัฒน์ วัชรินหรืรัตน์ 
รองนายกเทศมนตรี

นายอาจ ลังสกฤษณี
ประธานสภาเทศบาล

นายทวีศักดี้ บุญทา
สมาซกิสภาเทศบาล

- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาซกิผูท้รงเกยีรติ
ขา้พเจา้ขอเสนอญตัต ิ เรือ่งขออนมุตัอินญุาตใหแ้ขวงทางหลวงซนบทนครราฃสมีา 

ดำเนนิโครงการกอ่สรา้งถนนสายทาง นม.๑๐๒_: แยกทางหลวง หมายเลข ๒-บา้นเพกิ 
ต.หลมุขา้ว อ.โนนสูง จ.นครราชสมีา
หลักการขออนมุตัจิากสภาเทศบาลตำบลโนนสงูเพือ่อนญุาตใหแ้ขวงทางหลวงซนบท 
นครราชสมีา ดำเนนิโครงการกอ่สรา้งถนนสายทาง นม.๑๐๒_: แยกทางหลวง หมายเลข 
๒-บา้นเพกิ ต.หลมุขา้ว อ.โนนสูง จ.นครราชสมีา กวา้ง ๓๐ เมตร ยาวว ๘.๙a๐ กม.
ต้ังแต่ชว่ง กม.ที ่ ๘+`_:๐ -  ๘4-๓๒๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๒๐ เมตร ในปงีบประมาณ
๒๔ ว̂a

เหตุผล เนือ่งจากโครงการฯ ทีจ่ะดำเนนิการอยูใ่นเขตความรบัผดิชอบของเทศบาล 
ตำบลโนนสงูและอยูใ่นเขตปา่ กรณทีีจ่ะเขา้ไปดำเนนิการอนัอยูใ่นหนา้ทีแ่ละอำนาจตาม 
กฎหมายในเขตพืน้ทีป่า่ไม ้จะตอ้งขออนญุาตตามมาตรา ๔๔ แหง่พระราชบญัญตัปิา่ไม ้
พทุธศกัราช ๒๔๘๔

ขอ้กฎหมายตามพระราชบญัญต้ปิาไม ้พทุธศกัราช ๒๔๘๔ ข้อ ๔๔๔๙ ห้ามมิให้ผู้ใด 
กอ่สร้าง แผว้ถาง หรอืเผาปา่ หรอืกระทำดว้ยประการใดๆ อนัเปนีการทำลายปา่ หรอืเขา้ 
ยดึหรอืครอบครองปา่เพือ่ตนเองหรอืผูอ้ืน่ เวน้แตจ่ะกระทำภายในเขตทีไ่ตจ้ำแนกไวเ้ปน็ 
ประเภทเกษตรกรรม และรฐัมนตรไีตป้ระกาศในราชกจิจานเุบกษาหรอืโดยไตร้บัใบอนญุาต 
จากพนกังานเจา้หนา้ที่

กฎกระทรวงการขออนญุาตและการอนญุาตทำประโยชนใ์นเขตปา่ พ.ศ. ๒๔๔๘ 
หมวด ๑ การขออนญุาต

จงึขอเสนอญตัตนิี ้ เพือ่ขออนมุตัจิากสภาเทศบาลตำบลโนนสงูอนญุาตใหแ้ขวงทาง 
หลวงชนบทนครราชสมีาดำเนนิการโครงการฯ ดงักลา่วได ้ เพือ่ทีแ่ขวงทางหลวงชนบท 
นครราชสมีา จะไดด้ำเนนิการขออนมุตัจิากกรมปา่ไมต้อ่ไป รายละเอยีดตามเอกสารทีแ่นบ 
มาพร้อมนี้

ขอไต้ไปรดนำเสนอต่อทีป่ระชมุสภาเทศบาลตำบลโนนสงู เพือ่พจิารณาอนมุตัติอ่ไป
- ครับ ทา่นรองธนัยพฒัน ์ วชัรนิทรร์ตันไ์ดอ้า่นญตัตขิอความเหน็ชอบ เรือ่ง ญตัตขิออนมุตั ิ
อนญุาตใหแ้ขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีาดำเนนิโครงการกอ่สรา้งถนนสายทาง นม. 
๑๐๒๔ แยกท างห ลวงห มายเลข ๒-บา้นเพกิ ตำบลหลมุขา้ว อำเภอโนนสงู จงัหวดั 
นครราชสมีา ตอ่สภาเทศบาลแหง่นีแ้ลว้นะครบั มสีมาซกิทา่นใดจะอภปิรายขอเชญิครบั 
ทา่น สท.ทวีศักด๋ึ บญุทา
- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาซกิผูท้รงเกยีรต ิ กระผมนายทวศีกัดิ ๋
บญุทา สมาซกิสภาเทศบาล เขตเลอืกตัง้ที ่๒ ครับ ในญตัตทิางหลวงชนบท ขออนญุาต 
ก่อสร้างถนน ผมไต้ออกไปตรวจพืน้ทีจ่ริงมา ผมอยากถามทา่น ผอ.กองชา่งวา่ในเอกสาร 
ถนนกว้าง ๓๐ เมตร ซึง่ผมไดท้ำการวดัดแูลว้มนันา่จะเทา่กบัถนน ` เลนนะครับ มันเป็นไป 
ได้ไหม ซาวบา้นเขาฝากถามมาวา่มนัจะกนิพืน้ทีซ่าวบา้นทีอ่ยูใ่นเขตกอ่สรา้ง จะมกีารชดเชย 
ให้ไหม อกีประการสำคญัคอืเมือ่อนญุาตใหก้อ่สรา้งแลว้เสรจ็ความรบัผดิชอบเวลาชำรดุ 
เสยีหายแขวงการทางตอ้งรบัผดิชอบเองหรอืเทศบาลเปน็ผูร้บัผดิชอบ หลักๆผมสงสัยตรงท่ี 
กว้าง ๓๐ เมตรนีแ่หละครับ ผอ.ชา่งครบั ขอบคุณครับ



นายอภินันท์ พินิจพงษ์
ผูอ้ำนวยการกองชา่ง

นายอาจ สังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

นายอาจ ลังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

นายทวีศักดิ, บุญทา
สมาซกิสภาเทศบาล

บายอาจ ลังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง
ปลดัเทศบาล 
เลขานกุารสภาเทศบาล

-๖-

-ครับ เซญิทา่น ผอ.กองชา่งครบั

- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาซกิผูท้รงเกยีรต ิในส่วนของญตัติซ่ึง 
ไดร้บัการประสานจากเจา้หนา้ทีก่รมทางหลวงแจง้มาวา่ในสว่นทีจ่ะดำเนนิการนัน้ ผมได้ย้ํา 
ถามไปแลว้วา่จะมกีารรกุลํา้เขา้ไปในพืน้ทีข่องประขาซนหรอืไม ่ ทางหลวงกไ็ดย้นืยนัแลว้ว่า 
จะไมม่กีารรกุลํา้เขา้ไปในการตรวจผมไดด้รูะวางแลว้วา่ในสว่นทีข่า้งทางถนนนีท้ีข่อง 
ประขาซนเปน็ทีโ่ฉนดทัง้หมดของในเขตพืน้ทีข่องเรา ในสว่นตรงนีเ้ขตทางโดยเฉลีย่ ๓๐ 
เมตรในเขตทางหลวงประกอบดว้ยในเขตทางของเขา โดยเฉลีย่ตลอดแนวเสน้ทางจาก 
โนนตาอู-่โนนระเวยีงไปถงึบา้นสระจันทร ์จะมเีขตทางโดยเฉลีย่ ๓๐ เมตร ซ่ึงในช่วงท่ีจะ 
ดำเนนิการเขา้ไปในเขตของประขาซนจรงิๆ เขาตอ้งมจีดหมายเวนคนื ซึง่ปจัจุบนัทางหลวง 
จะไมด่ำเนนิการ เพราะคอ่นขา้งยุง่ยากและไมม่เีงนิขดเขย แตใ่นสว่นทีเ่ขาขอเพือ่จะ 
ดำเนนิการกอ่สรา้งพืน้ทีใ่นเขตเทศบาลดแูลอยูเ่พือ่จะเอามตขิองสภาเทศบาลทีอ่นญุาตไปขอ 
ตอ่กรมปาไมใ้นพืน้ทีส่ว่นตรงนี ้ทางกรมทางหลวงยงัไมเ่คยขอตามกฎหมาย เพือ่จะขอ
งบประมาณตา่งๆมนัจะเกดิปญัหาขอ้กฎหมายทีว่า่ไมไ่ดร้บัอนญุาต คือในข้ันตอบจะต้องขอ 
อนญุาตทางเจา้ของพืน้ที ่ คอืทางเทศบาลในสว่นของการกอ่สรา้งตรงนีม้นัเปน็พืน้ทีข่องทาง 
หลวงชนบทใบการกอ่สรา้งทางหลวงซนบทเปน็คนดำเนนิการกอ่สรา้ง การบำรงุรกัษากเ็ปน็ 
หนา้ทีข่องทางหลวงซนบทเหมอืนพวกไฟฟา้อะไรตา่งๆทีอ่ยูใ่นความรบัผดิขอบ ยังเปน็หนา้ที ่
ของทางหลวงทีต่อ้งดแูลรกัษา ขอบคณุครบั

- ครับ ขอเชญิทา่นทวศีกัด ํบญุทาตอ่เลยครบั

- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาซกิผูท้รงเกยีรต ิ ผมไปลงพ้ืนท่ีจริงนะ 
ครับ วดัจากกลางถนน ๑_ เมตร ทัง้หมด ๓๐ เมตร กต็กขา้งละ ๑_ เมตรวดัขา้งละ ๑_ 
เมตร กเ็ปรยีบเทยีบกบัสระหนองใหญม่นัจะซนขอบสระพอด ี แตท่ีว่า่ ๓๐ เมตรน้ันมันไม่น่า 
เป็นไปได้ อาจเปน็ขอ้มลูทีผ่ดิพลาด เพราะผมลองไปวดัดแูลว้ ถึงขอบสระหนองใหญคื่อ ๑_ 
ฒตร ปกตแิลว้ทีผ่มรูม้า จะวดัจากกีง่กลางถนนมาขา้งหนึง่ทีร่ะเบยีบไดก้ำหนดไวข้า้งละ ๘ 
เมตร ตรงนีมั้นกไ็ด้อยู่ แต่ ๓๐ เมตร ผมไปวัดดูยังไงก็ไม่น่าเป็นไปได้ ขา้งละ ๑_ เมตรมัน 
ตอ้งเทา่กบัถนน ` เลน ใหญม่ากเลยนะครบั ผมจงึตอ้งการทราบรายละเอยีดวา่ขอ้มลูทีเ่ขา 
ใหม้ามนัถกูตอ้งหรือไม ่ ขอไว้ ๓๐ เมตร แตส่ร้างจริงอาจไมถ่งึหรือแบบยังไมก่ำหนดหรือ 
อย่างไร รายละเอยีดทีฃ่อตอ่สภาเทศบาลมนัเปน็แบบนีจ้รงิหรอื ผมเลยเกดิความสงสยัครบั 
ทา่นประธาน

-ครบั ขอบคณุครบั เชญิทา่นเลขาฯไดเ้รยีนขีแ้จงทา่นสมาซกินะครบั 
เรยีบเชญิครบั

- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาซกิผูท้รงเกยีรตขิออนญุาตหารอืในที ่
ประขมุหนอ่ยครบั ไดอ้า่นเพิม่เตมิมขีอ้สงสยัในหนงัสอืทีท่าง ผอ.แขวงการทางนครราซสมีา 
สง่มาถึงเทศบาลโนนสงู จะมปีระโยคหนึง่ทีบ่อกวา่ ถนนกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๘.๙a0  เมตร 
กม.ตัง้แตช่ว่งทีจ่ะดำเนนิการ กม.ท่ี ๘.๙ กม.ทีบ่อกกค็อื ๘+`_๐ ผมลองนัง่ลบดูชว่งที่
๘4-๓๒๐ เมตร ในหนังสือบอก ๓๒๐ เมตรแตผ่มลองนัง่ลบดมูนั ๓๓๐ เมตร ตรงน้ี



นายธันยพัฌน์ วัชรินทร์รัตน ์
รองนายกเทศมนตรี

นายอาจ ลังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

นายธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน ์
รองนายกเทศมนตรี

ท่าน ผอ.อภนินัทแ์ผนผงัในนีเ้ขยีนว่า ๓_:๐ เมตร ในหนา้ทีข่องชา่งชาตเิซน็สำรวจ 
ปลดัอยากจะใหข้ออนญุาตทีป่ระชมุวา่ เดีย๋วใหท้างกองชา่งไดต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิตรงนีใ๋ห ้
ซัดก่อน ในหนา้นีพ้กัิดเปน็ ๓_:๐ ระยะทางอยากใหซ้ดัเจนเพราะตามหนงัสอืทีข่อมาคอื 
๓_:๐-๓๒๐ เมตร กน็า่จะอยูท่ี ่ ๓๓๐ เมตร แต่หนังสือส่งมา ๓๒๐ เมตร เดีย๋วเวลาเราอบมุตั ิ
ไป เกรงวา่ในเรือ่งของความซดัเจนของรายการรปูแบบ ส่วนท่ีท่านสท.ได้ต้ังข้อสังเกตในส่วน 
ของ ๓๐เมตร อยากใหท้างเราไดต้รวจสอบเพิม่เตมิกบัทางหลวงซนบทใหซ้ดัเจน เพราะวา่ 
สมาซกิสภาเทศบาลของเรามมีตลิงไปแลว้ ถา้เกดิผลกระทบหรอืมขีอ้รอ้งเรยีนจากประซาซน 
จะเกดิบญีหา ในระเบยีบทีเ่ราไดอ้า้งองิกค็อืในเรือ่งของ พ.ร.บ.ปาไม ้ในเร่ืองการมิใหผู้ใด 
แผว้ถางตา่งๆ อนันัน้เปน็ขอ้พจิารณาไดอ้ยูแ่ลว้ แตค่วามมซดัเจนในเรือ่งของพืน้ทีด่ำเนนิการ 
อยากใหต้ัง้ขอ้สงัเกต ุ ฝากกองชา่งประสานและตรวจสอบอกีครัง้ นำเรยีนทีป่ระขมุวา่เราจะ 
ไดเ้ปน็ขอ้มลูในเร่ืองการอนมุติใิหรั้ดกมุมากย่ิงขึน้ ขอบคณุครับ กราบเรยีนทา่นประธานขอ 
อนญุาตหารอืไปยงัผูอ้ำนวยการกองชา่ง ทา่นพอสามารถทีจ่ะตรวจสอบกบัหนว่ยงานทีส่ง่มา 
ใหเ้ราถามถงึความซดัเจนไดป้ระมาณไหน ถา้หาความซดัเจนไดเ้ราคอ่ยยอ้นกลบัมาลงมตกิไ็ด ้
ถา้เราไดไ้ปตดิตอ่แลว้ในระหว่างนี ้แตล่า้ยงัไมไ่ดค้อ่ยมาปรกึษาอกีครัง้วา่จะเอาเขา้ใหมห่รอื 
ว่าอยา่งไร ขอให้ ผอ.นนัทไ์ดป้ระสานหรือชีแ้จงเพิม่เตมิกไ็ดข้ออนญุาตทีป่ระชมุในกรณกีาร 
ถอดญตัติ เดีย๋วใหผู้เ้สนอญตัต ิ คอืทา่นรองฯ ธันยพฒันข์อเสนอถอนญตัติกอ่นกไ็ด้ครับ 
เพราะเนือ่งจากขอ้มลูทีน่ำเขา้ยงัตอบขอ้สงสยัไดไ้มซ่ดัเจน เดีย๋วคอ่ยนำบรรจเุขา้ใหม ่
ขอบคุณครับ

-ครับ ในเมือ่เอกสารทีน่ำเสนอยงัไมซ่ดัเจน ผมขอถอนญตัติน้ีออกไปก่อนครับ

-ครบัยงัไมไ่ดม้กีารพจิารณาในการอภปิรายนะครบั ถา้หากยังไมพ่ร้อมทางผูเ้สนอกฃ็อถอน 
ญตัติน้ีออกไป ครับ ขออนญุาตทางสภาเทศบาลสำหรบัญตัตนิี ้ผู้เสนอคือ ทา่นรองฯ 
ธันยพฒัน ์ไดข้อถอนญตัตนิีอ้อกไปกจ็ะดำเนนิการระเบยีบวาระตอ่ไปนะครับ 
๓ .  เร่ือง ญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้เอกชนก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในทางสาธารณประโยชน์ (กองช่าง)
-ทา่นนายกเทศมนตรไีดม้อบหมายให ้ทา่นรองธนัยพฒับ ์วัชรีนทรีรัตน์ อา่นญตัตแิทน 
เรียนเซิญครับ

- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาซกิผูท้รงเกยีรติ
ขา้พเจา้ขอเสนอญตัตขิอรบัความเหน็ซอบตอ่สภาเทศบาลตำบลโนนสงูในการ 

อนญุาตใหเ้อกซนดำเนนิการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ในทางสาธารณประโยซน ์
เพือ่ใชเ้ปน็เสน้ทางสญัจร โดยมหีลกัการและเหตผุลดงันี้

หลักการขออนมุตัจิากสภาเทศบาลตำบลโนนสงู พจิารณาอนญุาตใหเ้อกซนโดย 
นายซาญซยั อิม่สนัเทยีะ และนางสาวอรพรรณ เอือ้มศศธิร อยูบ่า้นเลขที ่ ๕ ถนนสำราญ 
ราษฎร ์ ซอย ๑` ตำบลโนนสงู อำเภอโนนสงู จงัหวดันครราซสมีา ๓ ๐๑` ๐ เปน็ 
ผ ูร้บัผดิซอบงบประมาณ และดำเนนิการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็บรเิวณ ทาง 
สาธารณะประโยซน ์โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ผวิจราจร ๕.๕^ เมตร 
ถนนสำราญราษฎร ์ ซอยตรงขา้มสวนสาธารณ ะ สระหนองใหญ ่ (ขมุซนโนนสงู) ตาม 
รายละเอยีดแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนสงู เลขที ่ กฃ.ก.๐๑/ ๒_๒a ดงันี้



ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง ๔.๔๐ เมตร (แบง่เปน็ ๓ ชว่ง) ดงันี ้
ช่วงท่ี ๑ ยาว a๑.a๐ เมตร หนา ๐ ._๕ เมตร 
ช่วงท่ี ๒ ยาว ๔๐.๑_ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร 
ช่วงท่ี ๓ ยาว ๔๐.๑๔ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร
รวมความยาวทัง้หมด ๑๔๒.๐๐ เมตร หรอืมพีืน้ทีด่ำเนนิการ ๘๓`.๐๐ ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) งบประมาณดำเนนิการทัง้สิน้ จำนวน ๔a`,`๐๐.๐๐ บาท 
(สีแ่สนเจด็หมืน่หกพนัหกรอ้ยบาทถว้น)

เหตผุลดว้ยเทศบาลตำบลโนนสงู ไดร้บัคำรอ้งจากนายขาญขยั อิม่สนัเทยีะและ 
นางสาวอรพรรณ เอือ้มศศธิร อยูบ่า้นเลขที ่ ๔ ถนนสำราญราษฎร ์ ซอย ๑` ตำบลโนนสูง 
อำเภอโนนสงู จงัหวดันครราชสมีา ๓๐๑`๐ ตามทะเบยีนหนงัสอืรบัเลขที ่ ๓๘๒ / ๒๔`a 
ลงวับท่ี ๑` มกราคม ๒๔`a เรือ่ง ขออนญุาตดำเนนิการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
โดยผูร้อ้งแจง้ความประสงคจ์ะเปน็ผูร้บัผดิขอบงบประมาณคา่กอ่สรา้งทัง้หมดและ 
ดำเนนิการตามรปูแบบทีเ่ทศบาลกำหนด ซึง่จากการตรวจสอบเทศบาลตำบลโนนสงู 
ยงัไมไ่ดก้ำหนดโครงการไวโ้นแผนพฒันาและยงัไมไ่ดพ้จิารณาจดัสรรงบประมาณ 
เพือ่ดำเนนิการกอ่สรา้งถนนสายดงักลา่วแตอ่ยา่งใด ดงันัน้เพือ่เปน็การแกไขบญีหาความ 
เดอืดรอ้นของประซาขนและเปน็การบำรงุรกัษาสาธารณปูโภคตา่งๆของเทศบาลใหเ้กดิ 
ประโยชนก์บัประซาขนในทอ้งถิน่ คณะผูบ้รหิารเทศบาลจงึพจิารณาเสนอญตัตดิงักลา่วเขา้ 
ทีป่ระขมุสภาเทศตำบลโนนสงู เพือ่พจิารณาอนญุาตใหเ้อกซนโดย นายชาญขยั อิม่สนัเทยีะ 
และนางสาวอรพรรณ เอือ้มศศธิร เปน็ผูร้บัผดิขอบงบประมาณและดำเนนิการกอ่สรา้ง 
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ผวิจราจร ๔.๔๐ เมตร ถนนสำราญราษฎร ์ ซอยตรงขา้ม 
สวนสาธารณะ สระหนองใหญ ่ (ขุมขนโนนสูง) ตามรายละเอยีดแบบแปลนเทศบาล 
ตำบลโนนสูง เลขที ่ กซ.ก.๐๑/ ๒๔`a

ข้อกฎหมาย
๑ . พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙` และทีแ่กไิขเพิม่เตมิจนถงีบจีจบุบั 

มาตรา ๔๐ (๒) ใหม้แีละบำรงุทางบกและทางนัา้
๒. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการดแูลรกัษาและคุม้ครอง 

บอีงกนัทีด่นิอนัเปน็สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิสำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนั พ.ศ. ๒๔๔๓ 
หมวด ๑ ลกัษณะทีด่นิ ขอ้ ๔ ทีด่นิอนัเปน็สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิสำหรบัพลเมอืงใช ้
รว่มกนัทีอ่ยูใ่นบงัคบัของระเบยีบนี ้หมายถงึ ทีด่นิสำหรบัประชาซนใชป้ระโยชนร์ว่มกนั 
ไมว่า่เปน็โดยสภาพธรรมชาตโิดยการใชร้ว่มกนัของประชาชน โดยทางนติกิรรม หรอืโดยผล 
ของกฎหมาย เชน่ ท ีช่ายตลิง่ ท ีป่ า่ชา้ ทางบก ทางนํา้ สวนสาธารณะ ท ีเ่ล ีย้งสตัว ์ และที ่
สาธารณะประจำตำบลหรอืหมูบ่ า้น หมวด ๓ การใชป้ระโยชน ์ ข้อ a น ายอำเภอและ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไมม่อีำนาจใช ้หรอืยนิยอมใหบ้คุคลอืน่ใชท้ีด่นิอนัเปน็สาธารณ 
สมบตัขิองแผน่ดนิสำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนั เวน้แตจ่ะไดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้า่ราชการ 
จงัหวดัและปฏบิตัติามประมวลกฎหมายท ีด่นิ  กฎหมายอืน่ท ีเ่ก ีย่วชอ้ง และระเบยีบท ี ่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด

๓ .  หนังส ือคณะกรรมการวิน ิจฉ ัยบ ีญหาการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสดุภาครัฐ  
กรมบญัชกีลาง ท่ี กค (กวจ.) ๐๔๐๔.๒/ ๐๒๐๑๔a ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๔`๑

ข้อ ๑. ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ข้อ ๔ (๓) กำหนดใหห้วัหนา้หนว่ยงานชองรฐั 
ของราชการสว่นทอ้งถิน่ หมายถงึ นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั นายกเทศมนตร ี
นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบล ซึง่เปน็ผูม้อีำนาจสงูสดุขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั



นายอาจ สังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

นายจีรายุทธ์ ปราขญ์ศรีภูมิ 
รองประธานสภาเทศบาล

นายอาจ ลังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

นายทวีศักดึ๋ บุญทา
สมาชกิสภาเทศบาล

เทศบาลและองคก์ารบรหิารสว่นตำบล ตามลำดบั ดงันัน้ กรณที ีม่ผี ูอ้ทุศิพสัดใุหเ้ปน็ 
กรรมสิทธ๋ึแก่ อปท. หรอืใหส้ทิธิอ้นัเกีย่วกบัพสัดหุรอืมอบใหเ้ปน็ผูด้แูลพสัด ุ จงึเปน็อำนาจ 
ของหวัหนา้หนว่ยงานของรฐั

อยา่งไรกด็ฌี ือ่งจากการรบัเอาพสัดทุ ีม่ผี ูอ้ทุศิพสัดใุหเ้ปน็กรรมสทิธีแ้ก ่ อปท. 
หรอืใหส้ทิธอินัเกีย่วกบัพสัดหุรอืมอบใหเ้ปน็ผูด้แูลพสัด ุ กรณทีีม่เีงือ่นไขหรอืมภีาระตดิพนั 
จะสง่ผลตอ่การใชจ้า่ยงบประมาณของ อปท.ดว้ย ซึง่การพจิารณางบประมาณของ อปท. 
เปน็อำนาจของสภาทอ้งถิน่ จงึมคีวามจำเปน็ตอ้งกำหนดใหส้ภาทอ้งถิน่มอีำนาจในการ 
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในเรือ่งดงักลา่ว

จงึขอเสนอญตัตนิ ี ้ เพ ือ่ขออนมุตัจิากสภาเทศบาลตำบลโนนสงูพจิารณาใหค้วาม 
เหน็ขอบอนญุาตใหเ้อกขนกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ในทางสาธารณประโยชน ์
ดงักลา่ว

ขอไดโ้ปรดนำเสนอตอ่ทีป่ระชมุสภาเทศบาลตำบลโนนสงู เพือ่พจิารณาอนมุตัติอ่ไป

- ครับ ทา่นรองฯ ธนัยพฒัน ์ วัขรินทร์รัตน ์ไดอ้า่นญตัตขิอความเหน็ขอบ เร่ือง ญตัตขิอความ 
เหน็ขอบในการอนญุาตใหเ้อกซนกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ในทางสาธารณประโยชน ์
ตอ่สภาเทศบาลแหง่นีแ้ลว้นะครบั มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย ขอเชญิครบัทา่นจรีายฑุธ ์
ปราชญศ์รภีมู ิ เรยีนเชญิครบั

- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาชกิผูท้รงเกยีรต ิ กระผมนายจรึายฑุธ ์
ปราชญศ์รภีมู ิ ญตัตนิีผ้มพจิารณาแลว้มนัหมิน่เหมท่ีจ่ะดงึสภาเชา้ไปใหเ้อกขนเลีย่งการ 
จัดสรรท่ีดินหรือไม่ ผมอยากสอบถามทางสภาฯ เพราะว่าเชา้ไปในพืน้ที ่ ๑_๒ เมตร ทีดิ่น 
๒๒ ไร่ของเอกขนนัน้ถ้าแบง่ทัว่ไป เอกซนจะได้ ๙ แปลงรวมแปลงของผมทีข่ายไปดว้ยนะ 
ครับ แตถ่า้เชา้ พ.ร.บ.จดัสรรทีด่นิขนาดเลก็ ถนนต้อง ` -  ๘ เมตร ในเมือ่เราเอือ้ประโยชน ์
ใหเ้อกขน คอืพยายามจะรบัชอ้เสนอของเอกซนโดยทีเ่ขาผลกัภาระในการสรา้ง 
สาธารณปูโภคในพืน้ทีข่องเขา ไมว่่าจะเปน็การเดนิทอ่หรือเดนิไฟ ตอนนีเ้ดินไฟเราตัดไป 
ผมได้เช้าไปลแูล้วสภาพถนนนีจ้ะเทไปเสมอกบัถนน แลว้ถา้มผีูอ้ยูอ่าศยัเชา้ไป มนัตอ้งมกีาร 
วางทอ่ เรากต็อ้งผา่เสน้กลางเพราะถนนเชา้ ไมใตเ้วน้ซา้ยขวาเลย แลว้ถ้าถนนนีผ้า่ทอ่ไปตรง 
กลางแบบถนนแถวบ้านโนนหมันมันจะมีประโยชน์อะไร กเ็หมอืนรือ้ถนนเลยนะครบั แตถ่า้ 
เสน้นี!้นเมือ่เทไปแลว้ถงึมาขอนะครบั คอืพืน้เทเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้มภีาพ มอีะไรอยู่ ตอนนี ้
ถนนเสร็จเรยีบร้อย แลว้ถา้เอกขนในพืน้ที ่ `๒ ไรน่ีผ้มประมาณดแูล้ว ๓ โลโก้ในการเช้า 
ระบบจัดสรรท่ีดิน ประมาณการวา่ถนนสีแ่สนบาท ผมประเมินไปก็ ๒ แสน ถึง ` แสนบาท 
หรอืถา้เชา้จดัสรรทีด่นิกไ็มน่า่จะตํา่กวา่ _ ลา้นบาท เพราะตอ้งเชา้วางทอ่บอ่บำบดัพืน้ที ่
สว่นกลางหลายอยา่งเชา้ไป ญตัตนิีผ้มวา่มนัหมิน่เหมท่ีเ่ราจะเอาสภาเชา้ไป ถงึสอ่เจตนาเลีย่ง 
การจดัสรรทีด่นิของเอกขนหรอืเปลา่ ขอสอบถามประมาณนีค้รับ ขอบคุณครับ

- ครับ เชญิทา่น สท.ทวศีกัดิ ้ บญุทาครบั

- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาชกิผูท้รงเกยีรต ิในญตัตนิีน้ะครับ ท่ีผม 
เชา้ไปดสูถานทีจ่รงิและดจูากสถานทีเ่อกซน เจ้าของพืน้ทีข่อใชพ้ืน้ทีเ่ทถนนคอนกรีต
ความจริงในญตัตนิี ้สภาของเราในการนำเสนอญตัตติา่ง  ๆ เชา้มาตอ้งผา่นความเหน็ชอบ
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ของสภา แตใ่นญตัตนิีฃ้อเขา้มา เขาสร้างไปแลว้ แลว้ใหส้ภาอนมุติ ถามวา่สภาอนมุตัเิพือ่ 
อะไร การนำเสนอเพือ่ใหส้ภาพจิาราณานัน้ สภาของเรามสีทิธิท้ีจ่ะพจิารณาผา่นความ 
เหน็ขอบกไ็ดไ้มผ่า่นความเหน็ขอบกไ็ดแ้ลว้แตค่วามเหมาะสมถกูตอ้ง แต่ในญัตติน้ีท่ี'ให้ 
เอกซน เขาขอมา ซึง่ตอ้งผา่นสภาเทศบาลตามขัน้ตอนแบบนีค้รบัทา่นประธาน แตส่ภาเรายงั 
ไมไ่ดอ้นมุตัเิลย ประขมุวนันีแ้ตส่ถานทีจ่รงินัน้ทำเสรจ็ไปแลว้เพิง่จะมาขอ ความผิดมันผิดไป 
แล้ว เพราะมนัขา้มขัน้ตอน การเสนอนำเขา้ญตัตมิานี ้ทราบหรอืไมท่ราบ อนัทีจ่ริงผมว่า 
ยงัไงกต็อ้งทราบ คำวา่ทราบกบัไมท่ราบ ไม่ทราบก็ไม่ได้ เพระเนนิหนา้ทีก่อ่นนำเสนอญตัต ิ
เขา้ทีป่ระขมุ ลา้หากทราบแลว้ยงันำมาเขา้ทีป่ระขมุ มนัผดิอยูแ่ลว้ ผิดขัน้ตอน ผิดหลกัการ 
กเ็ปรยีบเสมอืนการดอ้ยคา่สมาซกิทกุทา่นในสภาเทศบาล ในเมือ่ยงัไมผ่า่นการพจิารณา 
ความเหน็ขอบของสภาฯ แตท่า่นทำไปแลว้อยา่งนีผ้มถอืวา่มนัผดิ ลา้สภาฯอนมุตัไิป เทา่กบั 
ผิดข้ันตอน ขัน้ตอนทางกฎหมายผมอาจไมรู่ ้ แตญ่ตัตทิีผ่า่นมาทางสภาฯ ต้อง ผา่นความ 
เหน็ขอบไปกอ่นแลว้จงึไปดำเนนิการตามขัน้ตอน โดยระเบยีบโดยหลกัการและเหตผุลทีท่าง 
เจา้ของพืน้ทีห่รอืทางเอกซนทีฃ่อมา เหตผุลเขาบอกวา่ หนึง่ประขาขนตอ้งไมเ่ดอืนร้อน 
ตอนนีย้งัไมม่อืะไรเลยซึง่เรานำจะพจิารณาดรูายละเอยีดวา่มนัเนนิอยา่งทีฃ่อมาไหม มันผิด 
ตัง้แตแ่รกแลว้อยา่งทีผ่มเคยเขยีนขอมาตามโครงการตา่ง  ๆ เขาไมไ่ดจ้ดัระเบยีบวางไว ้พอถึง 
เวลากม็าโอนใหท้างเทศบาลดแูล อยา่งทีเ่นนิบญีหาความเดอืนรอ้น เราไมไ่ดว้างแผนวาง 
ระบบไว้เลย ตอ่ไปจะเนนิบญีหาท่ีวา่ ๑.เราตอ้งเขา้ไปแกบ้ญีหาอะไรบา้ง ถามว่าคุ้มไหม ทาง 
เทศบาลไดเ้ขา้ไปดกูอ่นหรอืยงัวา่สถานทีเ่หลา่นี ้ทีจ่ะขอญตัตเิขา้มาในสภาฯ ท่านไต้ไปดู 
สถานทีจ่รงิหรือไมว่า่เนนิอยา่งไรเขา้ขา่ยไหม ถ้ายังไมส่ร้างยังไม,ได้ทำ ผมไม่ติดอะไรนะครับ 
การทีจ่ะเสนอญตัตเิขา้มาเพือ่ใหส้ภาฯ พจิารณาทา่นตอ้งใหค้วามสำคญัตอ่สภาฯ บา้ง ไม่ใช่ 
จะเสนออะไรเขา้มาใหส้ภาฯ ยงัไงกไ็ดแ้ลว้ยงัไงกย็กผา่น ผมฝากสมาซกิสภาฯ แห่งน้ีด้วยนะ 
ครบัวา่ ตามความคดิของทา่นนะครบั ส่ิงไหนท่ีมันถูก ทีเ่นนิประโยขน ์ท่านก็สนับสนุนไปแต่ 
อนัไหนทีเ่ขา้ขา่ยผดิระเบยีบ ทา่นไปพจิารณาใหมได ้ผมฝากทา่นประธานทีเ่คารพดว้ยครบั 
ผมมรีปูทีผ่มไปถา่ยมา ไม่เช่นนัน้ผมพดูไม่ได้หรอกนะครับ ผมอยากสนบัสนนุอะไรท่ีเนนิ 
ประโยซนํ แตม่นัเกดิขึน้แลว้ทางสภาฯ จะรบัมอือยา่งไรหรอืมขีอ้กฎหมายยกเวน้ ในเมือ่ยงั 
ไมผ่า่นสภาฯ ทา่นกส็ามารถดำเนนิการได ้ฝากดว้ยครบัทา่นประธานสภาฯ ทา่นนติกิร ทา่น 
ปลดัดว้ยนะครบัว่าในขัน้ตอนของกฎหมายนัน้ผดิหรือไม ่ หรือว่าคนรวยทำอะไรกไ็มผ่ดิ แต่ 
ทัง้นีถ้า้มนัผดิเรากม็ทืางออกคอื ผมอยากใหถ้อนญตัตนิีอ้อกไปกอ่นแลว้คอ่ยไปปรกึษากนั 
ใหม่ เพราะความเดอืดรอ้นยงัไมเ่กดิขึน้ ขอบคณุครบั

- ขอบคณุครับ ทา่นทวคีกัดึ ๋บญุทาครบั ขอเชญิทา่น ผอ.กองชา่งไดอ้ธบิายใหท้า่นไดท้ราบ 
ใหเ้ขา้ใจดว้ยครบั เรยีนเชญิครบั

- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาซกิผูท้รงเกยีรต ิในสว่นประเด็นของ 
ทา่นรองประธานสภาฯ ในสว่นของการเลีย่งการจดัสรรซึง่ในสว่นนีจ้ะไมเ่กีย่วกบัเรือ่งของ 
พ.ร.บ.การจดัสรรทีด่นิมนัเนนิการดำเนนิการในทางสาธารณะประโยขนทํางสาธารณะ 
ประโยฃนเํล้นนีคื้อ ทางนายขาญขยั กบัภรรยาไดแ้บง่หัน่ออกเนนิทางสาธารณะ ยกใหเ้นิน 
ทางสาธารณะในป ี `๑ จากขอ้มลูและจากการสอบถาม สว่นตัวทีคุ่ยกนัก็ได้สอบถามว่าใน 
ตอนนัน้เจตนาคอืเขา้ใจผดิคดิวา่ซือ้ทีด่นิแลว้แบง่เนนิลอ็กแลว้กย็กเนนิทางสาธารณะ เลยยก 
ออกเนนิตดัแบง่โอนมาทางทีด่นิเนนิทางสาธารณะไปเลยไมไ่ดค้ดิ แตพ่อมาทราบตอนหลงัป ี
ทีแ่ลว้วา่ จะขอใหเ้ทศบาลไปดำเนนิการทำแผนเทถนนคอนกรตีใหใ้นสว่นนีผ้มไดข้อ้มลูวา่ 
ถา้เทศบาลเอางบไปดำเนนิการมนักจ็ะเนนิการเอือ้ประโยชนเ์จา้ของรายเดยีว เพราะการ
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ตรวจสอบสองขา้งทางแล้ว มนัเปน็ทีข่องนายชาญชยัเจา้เดยีว เลยจะขอแสดงเจตจำนงวา่จะ 
ดำเนนิการโดยใขง้บประมาณของตวัเองเทถนนในสว่นทีเ่ปน็ทางสาธารณะประโยชน ์ไม่ได้ 
เปน็การเลีย่ง พ.ร.บ.จดัสรรถา้เปน็การจดัสรรทีด่นิทีไ่มไ่ดเ้ปน็ถนนคอนกรตีจะเหน็ภาพชดัวา่ 
อยา่งขมุซนแสนสขุทีม่ปีญ็หาอยูต่อนนีใ๋นสว่นของการพจิารณาทางทา่น สท.ทวศีกัดี ้บอกวา่ 
ในสว่นทีท่ำเสนอสภาฯ ตรงนีค้อื ใหส้ภาฯ พจิารณาเนือ่งจากการดำเนนิการกอ่สรา้งถนน 
คอนกรีต ถา้ทางเทศบาลรบัมาจะมสีว่นของงบประมาณในโอกาสตอ่ไปทีเ่ราจะดอ้งใช ้
หากถนนชำรดุเสยีหายเราจะตอ้งใชง้บประมาณในการเขา้ไปดแูล ซึง่ตรงนีก้ใ็หอ้ำนาจ 
ประธานสภาฯ ในการพจิารณาวา่จะรบัหรอืไมร่บั ไมใ่ชพ่จิารณาอบมุตีกิอ่สรา้งนะครับ 
ใหพ้จิารณาวา่ จะรับหรือไมรั่บในสว่นของงบประมาณนี ้ถา้ไมร่บักเ็ปน็อำนาจของทางสภาฯ 
ผมจะไดด้ำเนนิการแจง้ทางผูป้ระกอบการ ขอบคุณครับ

- ใครจะตอบทา่นสท.ทวศีกัดี ้หรือตอบไป ๒ คนพร้อมกนัเลย เชญิทา่นนายกฯ

- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาชกิผูท้รงเกยีรต ิ กรณนีีน้ะครับ อันท่ี 
จรงิกไ็มท่ราบวา่เขาเทหรอืขออนญุาตวา่จะดำเนนิการ เพิง่ทราบจากทา่น สท.ทวศีกัดิ ้ และ 
ทา่นจรีายฑุธค์รบัวา่ ทางเจา้ของไดด้ำเนนิการเททัง้แปลงโดยไมไ่ดผ้า่นสภาฯ อยา่งทีท่า่น 
สท.ทวศีกัดึว๋า่ การจะทำอะไรไมใช่เสนอเชา้มาแล้วไมดู่ขอ้มลูใหดี้ไมใหเ้กยีรติสภาฯ ตัวผม 
เองไมท่ราบวา่เขาดำเนนิการไปแลว้เพยีงแตม่าขออนญุาต แลว้กเ็ซน็อนญุาตวา่ขัน้ตอนตอ้ง 
เหน็ขอบจากสภาฯ ทางเจา้หนา้ทีก่องชา่งกน็ำเชา้สภาฯ ทางทา่น สท.กไ็ด้ใหข้อ้ทว้งติงมาว่า 
ไม,สมควรตามทีท่างสภาฯ ยังไมไ่ดผ้า่นความเหน็ชอบทา่นไปดำเนนิการแลว้ สว่นจะเอือ้ 
ประโยชน์หรือไม,ผมขอตอบตามตรงวา่ ผมไมไดค้ยุกบัทางเจา้ของโครงการ จะทำอะไรกต็อ้ง 
ใหผ้า่นสภาฯ เหน็ขอบกอ่นดำเนนิการได ้หลายๆ โครงการกเ็ชน่กัน ทีท่างตา่งๆ ทีจ่ะเชา้ 
นำเสนอผา่นมตสิภาฯ ตอ้งชดัเจนและตอ้งมแีบบแปลนดว้ยความผดิตรงไหน เรากไ็มท่ราบ 
นะครับ วา่ทำไมถงึใหผู้ป้ระกอบการดำเนนิการไปทัง้ทีส่ภาฯ ยังไม่ได้เห็นชอบ ในกรณนีีผ้ม 
ขอสอบถามทา่นเลขาฯสภาฯหนอ่ยครบั วา่ถา้สภาฯ ไมเ่หน็ชอบทางผูป้ระอบการจะตอ้งรือ้ 
หรอืว่าจะตอ้งหยุดกอ่สรา้งไหมครับ

- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาชกิผูท้รงเกยีรต ิ จากทีท่า่นผูบ้รหิาร 
หรอืทา่นนายกฯ ไดส้อบถามเกีย่วกบัทีป่ระขมุเราจะรว่มกนัพจิารณา ผมขอย้อนสกันดิ 
ผงินติกิรขอใหน้ติกิรชว่ยเสริมในเร่ืองของกฎหมายหนอ่ย ผมขอพดูตามเอกสารนะครบั
ตามทีน่ายชาญชยั อิม่สนัเทยีะ กบันางอรพรรณ เอือ้มศศธิร ไดท้ำหนงัสอืมาทีเ่ทศบาลตำบล 
โนนสูง ลงวันท่ี ๑` มกราคม มคีวามประสงคท์ีจ่ะดำเนนิการแบง่แยกกรรมสทิธีท้ีด่นิ ๒๒ ไร่ 
เป็นโฉนดท่ีดิน ๙ แปลงไดเ้คยใหเ้อกสารทางกองชา่งสรปุไปแลว้ เขาบอกวา่บดันีข้า้พเจา้ม ี
ความประสงคข์ออนญุาตดำเนนิการกอ่สรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาด _.๖^ เมตร 
ยาว ๑_๒ ฒตร หนา ๑_ เซนตเิมตร ขา้พเจา้ไดป้ระสานงานกบัทางการประปาโนนสงูและ 
ขอกนัพืน้ทีส่ำหรบัการวางทอ่เมนประปาขยายเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ๒ น้ิว ด้านละ ๒๐ 
เซนติเมตร ตามตลอดแนวทางทัง้ ๒ ดา้นโดยใชง้บประมาณสว่นตวัของขา้พเจา้เพือ่เปน็การ 
ประหยดังบประมาณของทางราชการและอำนวยความสะดวกในการสญัจรของประซาขนใน 
เขตเทศบาลรวมทัง้เกดิความเจรญิภายในเขตเทศบาลจงึเรยีนมาเพือ่อนญุาต ทา่นนายกฯ 
ชา่งชาตกิเ็กษยีณหนงัสอืมา ทา่น ผอ.นนัท ์ก็เขียนใหช่้างชาติไปตรวจสอบและเร่งรัดทำ 
เอกสารมา ผมกเ็หน็ควรเสนอตามนำเรยีนตอ่นายกฯ ส่งให้ใปดูในส่วนของข้ันตอนเราก็ 
นำเขา้ตามหนงัสอืทีร่อ้งขอ สว่นการพจิารณา ทา่นนายกฯทำญตัตเิขา้มาขอความเหน็ชอบให้



นายอาจ สังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

นายเฉลิมพงษ์ กมลกลาง
สมาขกิสภาเทศบาล

นายอาจ สังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

นายจีรายุ1ทธ ปราชญ์ศรีภูมิ
รองประธานสภาเทศบาล

เอกขนกอ่สร้าง ถนน คสล.ในทางสาธารณะประโยชน ์ถนนเสน้นีเ้ปน็ทางสาธารณะ 
ประโยชน์ เขามกีารแบง่ทีโ่ดยสำคญัผดิ ตอนแรกเหน็ทา่น ผอ.นนัทข่ีแ้จงวา่ อนัทีจ่รงิเขาควร 
จะทำเรยีบรอ้ยแลว้ แลว้มาอทุศิใหท้หีลงัสว่นมากจะทำอยา่งนัน้ แตอ่นันีค้อืเขาเขา้ใจผดิ 
คือ เขาไปแบง่แปลงเรยีบรอ้ยแลว้จะมาขอใหเ้ทศบาลมาทำถนนเขา้ไป เทศบาลคงทำไมไ่ด ้
เพราะเปน็การเอือ้ประโยชนต์ามทีท่า่นสมาขกิตัง้ขอ้ลงัเกตฉุะนัน้ในกรณนีี ้เขาจึงไป 
ดำเนนิการคอื มาขออนญุาตเราในฐานะทีเ่ทศบาลตามกฎหมายมอีำนาจในการดแูลทาง 
สาธารณะประโยชนแ์ละดำเนนิการเปน็อำนาจของเทศบาล เพราะฉะนัน้ประเดน็ทีน่ำเขา้ที ่
ประชุม คือ ทางสาธารณะประโยชนท์ีเ่ราดแูลลา้เอกซนจะขอเทถนนให ้เพราะตอนน้ีไมใช่ 
ของเขาแลว้ เขายกใหม้าแลว้แตต่อนนีเ้ขาจะเทถนนให ้แต่มีเง่ือนไขคือ ทางเทศบาลจะตอ้ง 
นำเขา้สูส่ภาเทศบาล ตอ้งการใหอ้งคก์รหรอืเอกซนใดมาใชป้ระโยชนใ์นพืน้ทีท่ีเ่ราดแูลทาง 
สาธารณะประโยชนน์ี ้ เราจะตอ้งเปน็คนอนญุาตในสว่นของกระบวนการเราตอ้งทำตาม 
ขัน้ตอนทีท่างกองชา่งนำเสนอเพือ่พจิารณา แตใ่นสว่นของขอ้เทจ็จรงิเรากไ็มท่ราบอนันีพ้ดู 
ตามตรงวา่ ผมกไ็มท่ราบวา่มกีารไปดำเนนิการแลว้ ถา้ทา่น สท.ไมไ่ด้มานำเรียนทีป่ระชุมก ็
ตอ้งเอาตามขอ้เทจ็จรงิในสว่นนีต้อ้งใหส้ภาฯรว่มกบัพจิารณาวา่ใบกรณอียา่งนี ้มี ๒ กรณคีอื 

๑. ลา้เราจะพจิารณาใหเ้ขาดำเนนิการไดไ้หม
๒. ลา้เราไมใหด้ำเนนิการ เพราะเขาไมไ่ดใ้ชเ้งนิงบประมาณของเทศบาลเขา 

ได้ประโยชน์แน่ เทา่ทีฟ่ง้จากทีล่ำดบัเอกสารมา เพราะเกดิจาการที ่ ผอ.นนัทขิีแ้จงโดยตรง 
วา่เขาขีแ้จงวา่เขาเขา้ใจผดิ คอืเขาไปเปลีย่นแปลงกอ่นตอ้งใหห้ลวงกอ่นโดยทีไ่มค่ดิวา่จะเกดิ 
ผลกระทบ ถามวา่เขาทำอยา่งนีแ้ลว้จะใหเ้ทศบาลทำถนนใหเ้ราคงไมท่ำ เพราะผู้ได้รับ 
ประโยชนค์อืจดัสรรยงิเสีย่งทีส่ดุ ทางเทศบาลไมท่ำใหอ้ยูแ่ลว้ อนันีต้อบชดัเจน แตก่รณเีขา 
อาสาวา่จะเอางบประมาณของเขามาทำแตต่อ้งไดร้บัการอนญุาตจากสภาฯ โจทยก์ค็อื เราจะ 
ไดร้ว่มกนัพจิารณาวา่ ในอำนาจตรงนีฝ้ากไปยงันติกิร อยากใหข้อ้มูลเสริมในสว่นของขอ้ 
กฎหมายเพือ่ใหท้างสภาเทศบาล โดยเฉพาะสภาเทศบาลของเราไดร้ว่มกนัหารอื เรากม็า 
ขีแ้จงกนัซกัซอ้มในขอ้กฎหมาย แลว้ถงึจะคอ่ยลงมตวิา่เราสามารถพจิารณาไดแ้คไ่หน 
ตอนนัน้ทา่นนายกฯ ผม หรอืทกุทา่นนีก้ย็งัไมท่ราบวา่มกีารดำเนนิการไปแลว้ ขอนำเรยีน 
ประมาณนีค้รบั กราบเรยีนทา่นประธาน มสีมาขกิทา่นใดจะเพิม่เตมิไหมครับ

- เรยีนเชญิทา่นจรึายฑุธ ์ปราชญศ์รภีมู ิ ยกมอืกอ่น ง้ันฃอเชิญท่าน 
สท.เฉลมิพงษ ์ กมลกลาง เชญิครับ

- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาขกิผูท้รงเกยีรต ิ กระผมนายเฉลมิพงษ ์
กมลกลาง ขออนญุาตพดูแบบเขา้ใจงา่ย  ๆ นะครับ สมาขิกส่วนใหญไ่ม่จบนิติฯ ผมก็ไม่จบ 
กฎหมายขัน้ตอนอะไรกไ็มค่อ่ยรูเ้รือ่ง ลา้จะใหย้กมอืใหจ้ะมใีครมาคํา้ประกนั ผมห่วงท่ีสุดก็ 
คอืเอกขนทำกอ่นแลว้มาขอมตขิองสภาเทศบาลเรา ผมขออนญุาตปรกึษาหารอืครบั
ขอบคณุครับ

- ครับ ขอบคณุทา่นเฉลมิพงษ ์ตอ่ไปเชญิคณุจรีายฑุธ ์ปราชญศ์รภีมู ิ
ทา่นรองประธานสภาครบั

- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาขกิผูท้รงเกยีรต ิ กระผม
นายจรีายฑุธ ์ปราชญศ์รภีมู ิ รองประธานสภาฯ ตามทีท่า่น ผอ.กองชา่งชีแ้จงมา ผมเขา้ใจ 
ครบัวา่ เขาไม่ได้ขอจัดสรร ผมปรกึษาทางสภาฯ แลว้วา่เขาสอ่เจตบาเลีย่งจดัสรรหรอืไม,



-๑๓-

เพราะถา้เอกซนยืน่ไปจงัหวดัขอจดัสรร คณุต้องทำสาธารณปูโภค _ ลา้นบาท กบัคณุยกให ้
เทศบาลทำ ๔ แสนบาท แล้วลงเสาไฟ ๔ แสนถึง ` แสนบาท แลว้ในอนาคตรอ้งขอเพือ่มา 
วางทอ่ตอ่อกี มนัเปน็การเอือ้ประโยซนใหเ้อกขบหรอืเปลา่ คอืผมไมไ่ดถ้ามว่าเขายืน่จดัสรร 
หรอืเขา้ขา่ยจดัสรรหรอืเปลา่ มนัสอ่เจตนาเลีย่งจดัสรรหรอืไมผ่มแคอ่ยากทราบเปน็กรณ ี
พเิศษ ขอบคุณครับ

นายอาจ สังสกฤษณ์ - ครบัเรยีนเชญิคณุทวศีกัดิ ้ บญุทาครบั เรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล

นายทวีสักดี๋ บุญทา - กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาชกิผูท้รงเกยีรต ิ ผมคดิวา่คำวา่เอือ้นัน้
สมาชกิสภาเทศบาล ทา่นนายกๆ ถนนสายนัน้ทัง้เอกขนซือ้ทางตดัทีข่องเขาอยูป่ระมาณ _๐ เมตร ซ่ึงผมได้เข้าไป

ดูแลว้ทา่นนายกๆได้เขา้ไปตรวจรับงาบใซใหมครับ ข่างได้เทถนนคอนกรีตล้ําโฉนดของ 
เจา้ของทีผ่มเปน็หว่งตรงนีค้รบัวา่ ๑.ขา่งทีร่บัเหมาเขาไดเ้ทใหมแ่ลว้ แต่พืน้ท่ี ทีเ่ทลํา้เขา้ไป 
มนัยงัคา้งอยู ่ ผมไมท่ราบว่าทางนายกๆใหท้างกองชา่งเขา้ไปดแูลแลว้ใหเ้ขาเซน็หนงัสอืกำกบั 
ภาษีไหม เพราะวา่ทา่นประธานทีเ่คารพเราเหน็ความผดิปกต ิ ถนนท่ีไปดูเสาไฟก็กินพ้ืนท่ี 
ถนนเข้าไปแล้วนะครับ ทา่นนายกฯลองเขา้ไปดไูดค้รับผมเปน็หว่งตรงทีม่นัลํา้โฉนด ตอนน้ี 
เขาอาจจะยงัไมพ่ดูกไ็ด ้ เพราะวา่ทา่นนายกฯไดท้ำหนงัสอืยนิยอมไปใหเ้ขายนิยอมวา่ เรา 
กอ่สรา้งไปเขาจะไมด่ำเนนิการอะไร หากวนัหลงัเขาเปลีย่นเจา้ของเปน็คนอืน่ผมกเ็ปน็หว่ง 
ครับ แลว้คำวา่เอือ้ตรงนี ้มนักน็า่จะเขา้ขา่ยนะครบัทา่นนายกฯ เพราะบา้นสองหลงัทีเ่ทถนน 
ผา่นนัน้เขาไมไ่ดเ้ดอืนรอ้นเพราะบา้นเขาตดิถนน แตเ่ราไปเทใหเ้ขาประมาณ ๕^ เมตรอนันี ้
โดยเจตนามนัเทา่กบัเอือ้ผลประโยซนใัหก้บัเอกขน ผมขอใหน้ายกฯพงิกอ่นนะครบั ผมพูด 
ดว้ยความหวงัดคืรบัเพราะหลายที ่ ทีเ่ขาขอนายกฯมาคอื มนัขา้อยา่งไรกต็าม เสาไฟมันอยู่ใน 
ท่ีท่ีมันล้ําถนน ยงัไงขอฝากดว้ยนะครบั ขอบคุณครับ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดึ๋ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ การที่จะกล่าวว่าม ันลํ้า
นายกเทศมนตรี เข้าไปในเขตที่เอกขนนั้น วันที่เทโครงการสร้างเขาจะประมาณการพื้นที่ดำเนินการส่วนที่

เกินไปน้ัน ตอ้งถามเจา้ของเอกขนวา่เขาโอเคไหม ถา้ไมโ่อเคกต็อ้งร้ือออก แต่เขาโอเคก็'ได้ 
ประโยซนก์ถ็อืวา่นอกเหนอืจากปรมิาณงานของเรา สมมตุปิรมิาณงานของเราระบไุป ๑๐๐ 
ต.ร.ม. ส่วนท่ีเทเกินไป ๑๐_ ต.ร.ม. สว่นทีเ่กนินีผุ้รั้บเหมาเขาแถมใหแ้ลว้เจา้ของพืน้ทีไ่มต่ดิ 
ใจ ก็ถือว่าได้ประโยซน์ไม่เอ้ือประโยซน์ เพยีงแต'่ปรมิาณโครงการเราจะคดิเปน็ตารางเมตร 
เรยีกวา่ปรมิาณการดำเนนิการไมน่อ้ยกวา่ ๑๐๐ ต.ร.ม. สมมตุเิขาเทไป ๑๒๐ ต.ร.ม.อันนีก็้ 
ถือว่าได้ประโยซน์ฃองในพ้ืนท่ี แตถ่า้เจ้าของบอกวา่ไมอ่ยากไดก้ต็อ้งใหผู้ร้บัเหมารือ้ออก 
ไมใ่ชว่า่เปน็การเอือ้ปประโยซนไ์มใขเ่ปน็การเอางบประมาณไปเอือ้ เหมือนกับถนนในหลาย 
เสน้ทางไมว่า่จะเปน็หนิคลกุหรอื คสล.หรือแอลฟาสทตํกิตา่งๆ เรากำหนดพืน้ทีว่่าไมน่อ้ย 
กวา่ ๑๐๐๐ ต.ร.ม.เขาเทไป ๑๒๐๐ ต.'ร.ม.ก็ถือ'ว่าดี รัฐได้ประโยชน์ ไมใ่ชว่า่เขาเท ๑๒๐๐ 
ต.ร.ม.แลว้ไปลํา้ทีเ่อกซนแลว้เขาไมย่อม อนันีก้ส็ามารถทีจ่ะร้ือถอน แตถ่า้เกนิเขา้ไปแลว้ 
เอกซนได้ประโยขนเ์ขาไม่ติดใจถอืว่าเราไม่ได้เอ้ือเอกซน ยกตวัอยา่งซอยบา้นตามา 
บา้นตาดอื พอเทถนนไปแลว้หนา้บา้นมนัตํา่เดีย๋วผมเทแถมใหอ้นันัน้คอืไดป้ประโยขนท์ัง้ 
๒ ฝา่ยไมใ่ชเ่ปน็การเอือ้เอกชนเพราะจะคยุกบัผูร้บัเหมาวา่ตรงนี ้ปรมิาณงานเขาเกนิแลว้เขา 
แถมใหเ้ขาขาดทนุแตเ่ขายินดทีำใหแ้ลว้เรากไ็มไ่ดไ้ปเอือ้ประโยชนใ์หก้บัซาวบา้น ถา้ซาวบา้น 
ไมย่นิยอมผูร้บัเหมากต็อ้งไปรือ้ นายกฯ ไปเอ้ือให้กับเอกซนอันน้ันไม่ใช่นะครับ การ 
ดำเนนิการกอ่สรา้งตา่งๆ เขาคดิเปน็ ต.ร.ม.ของพืน้ทีเ่ตม็ สว่นท่ีเกินหรือล้ําออกไปในท่ี



นายอาจ สังสกฤษณี
ประธานสภาเทศบาล

บายทวน สงกรานต์
สมาซกิสภาเทศบาล

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดึ๋ 
นายกเทศมนตรี

นายชาติ ซมข่ืน
หวัหนา้ฝา่ยการโยธา

นายอภินันทํ พินิจพงษ์
ผูอ้ำนวยการกองชา่ง

เอกฃนกต็อ้งคยุกบัทางเจา้ของพืน้ทีแ่ละผูร้บัเหมาวา่ ฉนัไมอ่ยากไดม้นัเกนิออกมา อันน้ันก็ 
เนินสิทธ้ี สว่นจะเขา้ขา่ยเอือ้กม็หีลายพืน้ที ่ หากเนนิทีเ่ดยีว หรอืกรณทีีเ่รากำลงัคยุอยูน่ ี ้ถ้า 
เนนิการเอือ้กไ็มส่มควรทีจ่ะพจิารณา ยงัไงขอใหท้างนนติกิรๆไดเ้พิม่ขอ้กฎหมายวา่สามารถ 
ทีจ่ะดำเนนิการไดห้รือไมไ่ด ้กม็ใีนกรณทีีเ่ราไดพ้จิารณาไปแลว้ วา่ในทีเ่อกขนแลว้เอกขน 
ดำเนนิการเอง แตท่างนีก้จ็ะตดิฃดัทีว่า่ไดด้ำเนนิการไปแลว้โดยทีม่าเสนอตอนหลงัมนัผดิตอ่ 
กฎหมายหรอืผดิตอ่ระเบยีบอนันีก้เ็นนิโหวตกบัทกุคนครบั ไมใช่ว่าสมาซกิเสนอผ่านไปแล้ว 
ไมว่า่ทางนายกๆ และผูบ้รหิาร อำนาจกต็อ้งดว้ยกนัทัง้หมดทัง้ฝา่ยบรหิารและฝา่ยนติ ิ
บญัญต้ ิ ขอใหน้ติกิรไดอ้ธบิายทางขอ้กฎหมายครบั

- ครับ เซญิทา่น สท.ทวน สงกรานตค์รับ

- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพและทา่นสมาซกิผูท้รงเกยีรต ิ ตอ่เนือ่งจากทา่นนายกฯ 
ไดก้ลา่วเมือ่ครู ่ ผมจะใหด้เูอกสารตรงนี ้ทีเ่ขาเทผดินะครบั ขืง่เทเขา้ไปในพืน้ทีเ่อกขน อันน้ี 
ไมใ่ชว่า่ถงึกบัเทผดิ ทา่นนายกฯ ไปดนูะครบัเพราะผมไปดมูาแลว้เมือ่วาน ถา้ผมไมม่ขีอ้มลู 
ไมร่จูรงิผมไมก่ลา้พดูหรอกครบัไปดไูดเ้ลยครบั เจ้าของไม่ได้ติดใจ แตว่า่เจา้ของบา้นหรอืไม ่
ใชเ่จา้ของบา้นผมอยากใหน้ายกๆ ไปดู หากเทเกนิไปเรากต็อ้งถามเขาวา่ในสว่นทีผ่มเทผดิไป 
น้ัน อันน้ีไม่มีบีญหา มนัเนนิการตดิเขา้ไปในทีเ่จา้ของเอกซนเขา เขาบอกวา่วนัทีไ่ปตรวจรับ 
งานเขาบอกวา่นายกฯ ดแูลว้บอกวา่ไมผ่ดิ แตเ่จา้ของทีเ่ขาตดิใจไหม แต่ท่ีมันเกินไปน้ันมันไม่ 
ผดิแตม่นัเอือ้ประโยชน ์ถา้มบีญีหาทหีลงั ผมเรยีนทา่นนายกฯ ตามตรงทา่นนายกฯ
ใหห้นงัสอืไปใหเ้ขายินยอมว่าในสว่นทีเ่ราเทผดิไปนัน้ เพราะทา่นนายกฯ เนนิคนเซน็รับรอง 
งานเพือ่จะรบัมอบงานครบั ขอบคณุครับ

- ครับ ขอบคณุครบั ผมเซน็รบักจ็ากเจา้หนา้ทีเ่สนอมาจากการตรวจงาน ผมไม่ได้เซ็นรับเอง 
โดยไมผ่า่นเจา้หนา้ทีต่รวจรบัโครงการตา่งๆ การตรวจรบัพสัดกุเ็ซน็มา ฝา่ยควบคมุชา่ง 
ชา่งคมุงาบเซน็มา เซน็มากต็ามระเบยีบครบั นายกฯ เองกล็งจรงิแตพ่ืน้ทีน่ายกฯ อาจไม่ 
ทราบ แตก่ารตรวจรบักเ็นนิไปตามระเบยีบ ตรวจรับไมใ่ชว่่านายกฯ ไมผ่า่นชา่ง การตรวจรบั 
ในสว่นพืน้ทีข่องโครงการกเ็นนิอำนาจทางกองชา่งทีจ่ะเสนอผา่นขึน้มายงัอำนาจนายกฯ 
เซน็อนมุตัหิรือเซน็ตรวจรับงาน ทางฝา่ยเจา้หนา้ทีเ่นนิชา่งซาตติรวจรบั ผมเคยคยุกบั
ชา่งซาต ิ ชา่งซาตกิไ็ปคยุกบัเจา้ของบา้น อธบิายทา่น สท.หนอ่ยนะครบัทา่นประธานครบั 
วา่ชา่งขาตไิดค้ยุผา่นไปแลว้ วนันัน้เจา้ของทีเ่ขาวา่มปีระเดน็วา่อยา่งไรกอ่นจะตรวจรบั 
กอ่นจะสง่มอบ ขอเซญิชา่งซาตอิธบิายครบั เส้นตรงถนนใหญจ่ำได้ใช่ไหมตรงข้ามสระ 
หนองใหญท่ีว่่าเทเกินไปตรงทีซ่าวบา้นเนนิโค้งหรืออะไร

-กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาซกิผูท้รงเกยีรต ิ ผมในฐานะกรรมการ 
รองปกูบัหวัหนา้เรอืงเนบิเจา้พนกังาน ชา่งคมุงานไดค้ยุกบัเจา้ของทีแ่ลว้ แตก่รรมการตรวจ 
รบัเขาเหน็วา่เบือ้งานมนัเพิม่ขึน้ไมไ่ดเ้สยีปรมิาณไปเลยรบัทำ ทีม่าเนนิแบบนีอั้นนีผ้มไม ่
ทราบวา่ใครคมุงานครบั

-กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาซกิผูท้รงเกยีรต ิ ขออนญุาตนะครบั 
ในสว่นรายละเอยีดโครงการผมทราบแลว้ครบัวา่ ถนนขนาดความกวา้ง ๔ เมตร 
ยาว ๕๐ เมตร ปรมิาณตามรายละเอยีดโครงการกค็รบถว้น ในสว่นของหขูา้งตรงนีท้ีข่ยาย 
ออกดา้นขา้งจะคยุในสว่นทีว่า่จะสะดวกเวลาเลีย้วเขา้ซอย



นายอภินันท์ พินิจพงษ์
ผูอ้ำนวยการกองชา่ง

นายอาจ ลังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง
ปลัดเทศบาล 
เลขานกุารสภาเทศบาล

นายทวน สงกรานต์
สมาขิกสภาเทศบาล

-ไมใช่นะครับ มนัอยูใ่นกลางซอย

-เดีย๋วผมขออนญุาตรบัไปดแูลว้ถา้คยุกบัเจา้ของทีด่นิแลว้ถา้เขามบีญีหาอะไร กจ็ะเนนิการ 
ให้คืน ถา้เขาไมม่ปีญีหาอะไร ก็จะใหท้ำหนงัสอืเซน็ยินยอมไว้ว่าใหค้รบกบังบประมาณทีท่ำไว้

-เขญิทา่นเลขานกุารสภาฯ ข้ีแจงหน่อยไหมครับ

- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาขกิผูท้รงเกยีรติ
สำหรับประเด็นนีผ้มไดฟ้ง้ดแูล้ว ผมวเิคราะหอ์ยา่งนีค้รบั เนนิขอ้มลูของทา่นสมาขกิ
แตเ่หตกุารณน์ีม้นัสามารถตอบไดต้ามหลกัวชิาการ ก็คือ ๑. โครงการดำเนนิการหลวงไมเ่สยี
ผลประโยชน์ก็คือ ๑. เนือ้งานครบ กรรมการตรวจรับครบ สว่นในเร่ืองของการทีว่่าเข้าไปไน
พ้ืนท่ีเอกซน ถ้าเอกซนไม่ได้มีบเ้ญหาหรือว่ามีการร้องเรียนอะไรกแ็ลว้แต่ แลว้ดำเนนิการผา่น
มานานแลว้ ผมวา่เรือ่งนีไ้มน่า่จะเนบิผลขนาดนัน้ ก็นา่จะผ่านกนัไป ประเดน็คอื ทำงานครบ
ไหม ถา้ทำครบ ตรวจรับถกูตอ้ง เนือ้งานของรัฐไมเ่สยีหาย ทุกคนไม่ได้มีเจตนาทจุริต
ประซาซนได้ประโยชน์ ยกเวน้ทีท่า่นนายกฯ นำเรยีนกค็อืวา่ ถ้าเจ้าของทีไ่มพ่งึพอใจใน
คอนกรตีทีเ่ทใหเ้ขากต็อ้งแจง้รอ้งขอใหเ้ทศบาลดำเนนิการเอาออก เพราะว่าไมได้อยู่ในแบบ
แตต่ามหลกัในการพจิารณากค็อื เม่ือรัฐได้ประโยชน์ ประซาซนพงึพอใจกเ็นนิแค่ขอ้หว่งใยก็
ไม่เนินไร กผ็า่นไปกอ่นประเดน็นี ้แต่ไหน  ๆ กพ็ดูแลว้ กรณสีำหรบัเรือ่งตรงนี ้ผมทำตามที่
พวกเราเกษยีณหนงัสอืกนัมานี ้กเ็ลยเรยีกชา่งชาตมิาสอบถามแลว้วา่ กรณอียา่งนีเ้พือ่ใหเ้กดิ
ความสบายใจ มี ๒ ประเดน็ ก็คือ
๑.ทีส่ภาฯ อาจจะลงมตไิมเ่หน็ดว้ยหรอือะไรกแ็ลว้แต่
๒.อาจจะมมีตจิากผูบ้รหิารขอถอนเรือ่งออกไปกอ่นตามระเบยีบ

ผมขออนญุาตนำเรยีนสภานะครบั เนือ่งจากญตัตทิีเ่รานำเขา้เมือ่ครู ่ ตามระเบยีบวา่ 
ดว้ยการประชมุสภาป ี ๔๘ ฉบับท่ี ๒ ข้อ ๔๔โดยบอกวา่ในการขอถอนญตัตใินกรณทีีม่ ี
หลกัการเปลีย่นไปหรอืยงัเกดิขอ้สงสยัใหส้อบถามมตทิีป่ระชมุดว้ยวา่ไดน้ำเรยีบทา่น 
ประธานสภาแลว้ทา่นรองฯ ธันยพฒันไ์ด้ถอนญตัติเม่ือสกัครู่ไปแล้ว แลว้กจ็ะยอ้นกลบัมาให ้
ทา่นสมาขกิไดย้กมอืประเมนิพจิารณาไดม้ขีานเสยีงอยูเ่กดิขอ้สงสยัเกดิขอ้ไมส่บายใจกน็ำ 
เรยีนทีป่ระชมุสภาวา่ม ี ๒ วธิ ี ก็คือ

๑ .อภปิรายกนัจนจบ แล้วลงมติให้หรือไม่ให้คือทางท่ีหน่ึง

๒.หรอืเสนอคณะผูบ้ริหารถอนญตัตินีอ้อกไปกอ่นเพือ่ไปตรวจสอบไปดำเนนิการใหส้บายใจ 
เพราะวา่จากขอ้สงัเกตกค็อืทา่นสมาขกิ เกดิความไมส่บายใจในเรือ่งของการนำเขา้ตา่งๆ นี ้
มนัตอ้งตรวจสอบใหช้ดัเจน เพราะฉะนัน้ประเดน็นี ้ทางเจา้หนา้ทีข่องผมกส็อบถามแลว้วา่ 
ไม่ได้มีเจตนา เพราะไปเขา้ใจวา่ถนนอยูใ่นทางสาธารณะ แตเ่ขา้จะมาสรา้งใหก้เ็ลยนำเขา้ 
เพือ่ใหส้ภาพจิารณาไมไ่ดค้ดิลกึไปว่าจะเนนิการไปจดัสรร พ.ร.บ. ทีด่นิรเีปลา่วนันีจ้ากการ 
สอบถามเจา้หนา้ที ่ ฉะนัน้ถา้เกดินำเรยีนทีป่ระชมุเพือ่เนบิทางเลอืก กแ็ลว้แตท่ีป่ระชมุจะ 
ดำเนนิการตอ่ กข็อสง่ขอ้มลูตรงนีน้ำเรยีนประธานสภา เพือ่ประกอบการหารอืทีป่ระชมุ



นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ๋ 
นายกเทศมนตรี

นายโชติธนินท' วีร>ธ?ญญเวทย์
นิติกร

นายอาจ ลังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล
นายทวน สงกรานต์
สมาขกิสภาเทศบาล

นายอาจ ลังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

นายกิตติ พิมประสาร
สมาขกิสภาเทศบาล

นายรันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์
รองนายกเทศมนตรี

-กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาขกิผูท้รงเกยีรติ
ขออนญุาตครบั อยากใหน้ติกิรขีแ้จงขอ้กฎหมาย ทา่นสมาขกิจะไดท้ราบขอ้กฎหมายกอ่นที่
จะถอนหรือว่ามมีตอิยา่งไร ใหน้ติกิรไดข้ีแ้จงขอ้กฎหมายหนอ่ยครบั ขอบคุณครับ

-กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาขกิผูท้รงเกยีรต ิ อบัทีจ่รงิญตัตนิีอ้ยา่งที ่
ทา่นนายก กล่าวไว้ว่า ๑. ขอ้เทจ็จรงิ เขากเ็ทกอ่นหนงัสอืทีเ่ขาทำมาคอืวนัที ่ ๑` มกราคม 
อันนีถ้อืว่าผู้ฃอถอืวิสาสะทำไปกอ่น โดยทีโ่นนสงูเปน็แบบนี ้คดิวา่กรณตีรงนีม้นัเปน็ทางที ่
กองซา่งบอกวา่ยกใหเ้ปน็ประโยชนห์นึง่ แตถ่ามวา่เขาจดัสรรหรอืไม ่ อยา่งทีท่า่นรอง 
ประธานสภา มขีอ้ทว้งตงิมา ๑ .เทศบาลไมไ่ดใ้ชง้บของตนเอง ทางทีเ่ขาทำไปนีเ้ขาไดม้า 
ขอแบบทีเ่ทศบาลหรอืไมต่รงนีผ้มกบัผอ.กองชา่ง เพราะวา่ตามทีท่า่นรองๆธนัยพฒันอ์า่นคอื 
แบบอา้ง _._ เมตร ยาว ๑_๒ เมตร แบบตรงทีเ่ขาจะเทนัน้ตอ้งมาขอแบบเรยีบรอ้ยแลว้ 
ประเดน็สำคญัคอืเขาเทไปตามแบบ อนันีเ้ทศบาลกไ็มท่ราบทางผูบ้รหิารกค็ดิวา่ญตัตนิีเ้อามา 
ขอความเหน็ขอบยอ้นหลงั ในฐานะทีผ่มเปน็นติกิรกต็อบตามหลกักฎหมายวา่ ๑ . คือทำไม'ได้ 
อยา่งทีท่า่น สท.ทวีคกัทีพ่ดูมา ผลกระทบตรงนีห้ลวงไมไ่ด้เสยีประโยชน ์ แต่ใครได้ประโยชน์ 
กต็อ้งใหก้ลบัไปหารือกนัแลว้กล็องไปตรวจสอบว่าสภาเทศบาลขอถอนญตัตติรงนีอ้อกไป 
ก่อน ไมใช่ว่าไม่อนมัุตหิรืออนญุาต ผมนำเสนอวา่ ขอถอนตรงนีใ้ปกอ่นแลว้ไปดขูอ้เทจ็จรงิวา่ 
มันส่งผลกระทบไหม แลว้คอ่ยทำรายงานตรงนีม้าเขา้ญตัตใิหม ่ ผมกจ็ะไปดเูร่ืองขอ้กฎหมาย 
วา่เขาทำแลว้มนัเกดิผลกระทบไหม สมมตุวิา่มบีา้นจดัสรรอยา่งทีท่า่นรองประธานฯ 
วา่อบันัน้มนัคอืเรือ่งของอนาคตทีจ่ะเกดิขึน้ของบอ่บำบดับํา้เสยี แลว้ทางทีเ่ราจะใหเ้ขาทำทอ่ 
ระบายนัา้ใหเ้สรจ็เลยอยา่งทีท่า่นรองประธานสภาฯ ไดก้งัวลนัน้เพราะกลวัเรือ่งผกูพนัธเ์รือ่ง 
งบประมาณไฟฟ้าใช่ไหมครับ ญตัตนิีผ้มเหน็ควรว่าใหถ้อนออกไปกอ่น ขอกราบเรยีนเทา่นี ้
ขอบคณุครับ

- ครับ เชญิท่านสท.ทวน สงกรานตค์รบั ทีย่กมอื เชญิครับ

- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาขกิผูท้รงเกยีรต ิ ผมขอเสริมหนอ่ยครับ 
คอืเรือ่งของสาธารณปูโภคทีเ่ขาเทถนนคอนกรตีมนัเตม็พืน้ที ่ ๔ X ๔ เมตร สาธารณปูโภค 
ต่อไปทำไมได้นะครับ เหมือนในหมูบ่า้นอัดถนน กลางถนนเพราะมปีญิหาตอ่ไปขา้งหนา้

-ครบัขอเชญิทา่น สท.กิตติ พมิประสารครับ

-กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาขกิผูท้รงเกยีรต ิ ความจรงิทางเทศบาล 
ไดท้ำมานัน้ไดอ้นญุาตแตท่า่นทำโหวตตรงนีท้ีเ่ขายกใหน้ัน้ไมเ่หน็วา่หลกัโฉนดนีเ้ปน็ของ 
เทศบาลทีรั่บมอบโฉนด มนัไมเ่หน็ว่าเขาใหเ้ราวันไหน เวลาไหนไม่มีในหลังโฉนด อันนีค้งจะ 
รับรองไม่ได้ควรจะถอนนะครับ นติบิคุคลเขามสีทิธึท๋ีจ่ะขออนญุาตทีจ่ะทำอะไรกไ็ดเ้ปน็สทิธ ิ
สว่นบคุคลของเขา เราไมไ่ปยุง่เกีย่วในวนัขา้งหนา้เขาจะมอบใหเ้รากเ็ปน็เรือ่งของอนาคตทีจ่ะ 
พัฒนาต่อได็ไม'ผิดอะไร แตส่ภาเทศบาลแหง่นีค้งรับรองไมไ่ดใ้หเ้อาออกกอ่นครับ เพราะ 
โฉนดไมไ่ดเ้ปน็ตราของเทศบาลวา่มอบใหเ้ทศบาล ขอบคณุครับ

-กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาขกิผูท้รงเกยีรต ิ ขา้พเจา้ขอถอนญตัตขิอ 
ความเหน็ชอบในการอนญุาตใหเ้อกชนกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ในทางสาธารณะ 
ประโยชน์ ขอถอนญตัตนิีค้รับ



นายอาจ สังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

มติทีประชุม

นายอาจ ลังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ึ 
นายกเทศมนตรี

-ผมขอถามทา่นสมาชกิ มทีา่นใดจะอภปิรายอกิไหม ถา้ไมม่สีมาชกิทา่นใดอภปิรายอกี 
ผมขอใหท้า่นธันยพฒัน ์วัชรีนทร์รัตน ์ได้ขอถอนญตัตคิรับ ขออนญุาตแขวงการทาง’ขออนุมติ 
และขออนญุาตแขวงการทางดำเนนิโครงการก,อสร้างถนนสายทางนครราชสมีา ๑0 ๒_: แยก 
ทางหลวงหมายเลข ๒ -บา้นเพิม่ ต.หลุมข้าว จ.นครราชสมีา ซึง่อยู่เร่ืองที ่ ๑ ญตัติยังไม่ได้ 
ถอนออก จะขอสมาชกิขออนมุตืถิอนญตัต ิขออนญุาตเหน็ชอบในการใหเ้อกซนกอ่สร้างถนน 
คสล.ในทางสาธารณะประโยชนข์องกองชา่ง ๒ ญตัตนิีผู้เ้สนอคอืทา่นรองฯธนัยพฒัน ์
วัชรีนทรีรัตน ์ได้เสนอถอนไปแล้ว ทางนติบิญัญตัจิะตอ้งขอถามทา่นวา่สมาชกิสภาเทศบาล 
เหน็ขอบทีจ่ะใหท้างฝา่ยผูบ้รหิารคอื
ทา่นรองฯรนัยพฒัน ์ เปน็ผูเ้สนอขอถอนญตัต ิ ทา่นสมาชกิฯ ควรให้ถอนญัตติตน้ีหรือไม' 
สมาชกิทา่นใดเหน็ชอบโปรดยกมอืครับ
- เหน็ขอบ....... ๑๑.........คน
- สมาชิกท่านใดไมให้การรับรอง โปรดยกมือครับ
- ไมเ่หบ็ชอบ.....- คบ
- งดออกเสยีง.... -..... คน (..................................................... )
- ใหค้วามเหน็ชอบ.... ๑๑......คบ

๔. เร่ือง ญัตติขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสมชองเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔`a (กองช่าง)
-เชญิทา่นนายกเทศมนตรไีดอ้า่นญตัต ิ เรียบเชญิครับ

- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาชกิผูท้รงเกยีรติ
ขา้พเจา้ขอเสนอญตัต ิ เรือ่ง ฃออบมุตืใิชจ้า่ยเงินสะสมชองเทศบาลตำบลโนนสงู 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒_`a.
หลักการ

ขออนมุตัจิากสภาเทศบาลตำบลโนนสงู เพ ือ่ใชจ้า่ยเงนิสะสมเปน็คา่ 
ดำเนนิการดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน กอ่สรา้ง/ปรบัปรงุ ถนน และวางทอ่ระบายนํา้ 
คสล. รวมจำนวน a โครงการ เปน็จำนวนเงินทัง้สิน้ ๓,0๔_,๐๐๐.๐๐ บาท (สามลา้นสีห่ม่ืน 
หา้พนับาทถว้น) ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒_`` -  ๒_a0 ) ฉบับท่ี ๒ ทบทวน 
คร้ังท่ี ๑/ ๒_`` เพิม่เตมิ คร้ังที ่ ๑ พ.ศ. ๒_`a 

เหตุผล
เนือ่งจากเปน็กจิการ ซึง่มคืวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งดำเนนิการเพือ่บำบดัความ 

เดอืนรอ้นของประซาซนในเขตเทศบาลตำบลโนนสงู และโครงการฯ ดงักลา่ว ไม่ได้บรรจุไว้ 
ในเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒_`a อกีทัง้กจิการดงักลา่ว 
อยูใ่นอำนาจหนา้ทีข่องเทศบาลตำบลโนนสงูในฐานะองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในดา้นการ 
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน จงึจำเปน็ตอ้งขอใชจ้า่ยเงนิสะสมเปน็คา่ดำเนนิการกอ่สรา้ง/ 
ปรับปรุง ถนน และวางทอ่ระบายบํา้ คสล. ดงักลา่วชา้งตน้

ข้อกฎหมาย
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ย การฝากเงนิ 

การเกบ็รกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒_`` หมวด ๘ 
ขอ้ ๙a องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจใชจ้า่ยเงนิสะสมได ้โดยไดร้บัอนมุตัจิากสภาทอ้งถิน่ 
ภายใตเ้ง่ือนไข ดังต่อไปน้ี



(๑) ใหก้ระทำไดเ้ฉพาะกจิการซึง่อยูใ่นอำนาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่น 
ทอ้งถิน่ซึง่เปน็คา่ครภุณัฑ ์ คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

(๒) ไดส้ง่เงนิสมทบกองทนุสง่เสรมิกจิการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แตล่ะ 
ประเภทตามระเบยีบแลว้

(๓)ใหก้นัเงนิสะสมสำรองจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยดา้นบคุลากรไมน่อ้ยกวา่สามเดอืนและ 
กนัไวอ้กีรอ้ยละสบิของงบประมาณรายจา่ยประจำป ี เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยกรณทีีม่ ี
สาธารณะภยัเกดิขึน้ เมือ่ไดก้นัเงนิสะสมสำรองจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยดา้นบคุลากรและคา่ใชจ้า่ย 
กรณที ีม่สีาธารณภยัเกดิขึน้แลว้ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั และเทศบาลนคร ตอ้งมเีงนิ 
สะสมคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่สบิลา้นบาท เทศบาลเมอืง เทศบาลตำบล และองคก์ารบรหิารสว่น 
ตำบล ตอ้งมเีงนิสะสมคงเหลอืไมต่ากวา่หา้ลา้นบาท

(๔) เม ือ่ไดร้บัอนมุตัใิหใ้ชจ้า่ยเงนิสะสมแลว้ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้ง 
ดำเนนิการกอ่หนีผ้กูพนัใหเ้สรจ็สิน้กายใบระยะเวลาไมเ่กนิหนึง่ปถีดัไป หากไมด่ำเนนิการ 
ภายในระยะเวลาทีก่ำหนดใหก้ารใชจ้า่ยเงินสะสมนัน้เปน็อนัพบัไป

กรณทีีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดก้อ่หนีผ้กูพนัไวแ้ลว้ หากในภายหลงัมกีาร 
บอกเลกิสญัญาใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดำเนนิการจดัหาผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งรายใหม ่
โดยนำเงนิทีเ่หลอืเปน็สว่นหนึง่ของการจดัหาผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งรายใหม ่ เพือ่ดำเนนิการใบ 
สว่นทีเ่หลือได้

ทัง้นี ้ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใชจ้า่ยเงนิสะสม โดยคำนงึถงึฐานะการเงนิ 
การคลงัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และเสถยีรภาพในระยะยาว

จงึขอเสนอญตัตนิี ้ เพือ่ขออนมุตัจิากสภาเทศบาลตำบลโนนสงูใชจ้า่ยเงนิสะสม 
เปน็คา่กอ่สรา้ง/ปรบัปรงุถนน และวางทอ่ระบายนํา้ คสล. รวมจำนวน a โครงการ เป็น 
จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓ , 0๔_,0 0 0 .0 0  บาท (สามล้านสิหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอยีด 
ตามเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มนี้

ขอไดโ้ปรดนำเสนอตอ่ทีป่ระขมุสภาเทศบาลตำบลโนนสงู เพือ่พจิารณาอนมุตัติอ่ไป 
กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสิมา

โครงการขอใช้จ่ายเงินสะสม คร้ังท่ี 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -  2570) ฉบับท่ี 2 ทบทวนครั้งที 1/2566

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2567

“(5)0ง่ึ~

ลำดับV ชื่อโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ หมายเหตุ
1. โครงการปรบัปรงุถนน 

คสล. เปน็ผวิจราจร 
แอสฟส้ทตํกิ คอนกรีต 
ถนนสำราญราษฎร ์
ซอยสาธารณะชา้ง 
บา้นเลขที ่ 380/2 
(ซอยเยือ้งเซเวน่)
ขุมขนโนนหมัน

- ปรบัปรงุผวิจราจรเปน็ 
แอสฟส้ทตํกิคอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 4.00 - 5.50 
เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมี 
พืน้ทีด่ำเนนิการไมน่อ้ย 
กวา่ 480.00 ตาราง

250,000.00

I



2. โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. ถนนสำราญ 
ราษฎร์
ซอย 9 ทางไปศาลตาป ู
สระหนองใหญ่ (ชุมซน 
โนนตาอู-่โนนระเวยีง)

- กอ่สร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 205.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี 
พืน้ทีด่ำเนนิการไมน่อ้ย 
กวา่ 820.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

105,000.00

3. โครงการกอ่สรา้ง 
ถนน คสล.
แยกสาธารณะถนน 
สำราญราษฎร ์
ตอ่จากถนน 
คสล. เดมิ ขา้งบา้น 
นางนาร ี อทุยักลาง 
(ชมุซนกระพี-้ตลาด 
เกา่)

- ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 205.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี 
พืน้ทีด่ำเนนิการไมน่อ้ย 
กวา่ 820.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

500,000.00

4. โครงการกอ่สรา้ง 
ถนน คสล. พรอ้มวาง 
ทอ่ระบายนํา้ คสล. 
ถนนโนนสูง-มิตรภาพ 
ซอยสาธารณะขา้ง 
คลีนิคหมอจ0ารัส 
(ชุมซนตลาดใหม่)

- ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 44.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ดำเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 
176.00 ตารางเมตร และ 
วางทอ่ระบายนํา้ คสล.
ซนาด 0  0.40 เมตร 
พร้อมบอ่พกั คสล.
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

240,000.00

5. โครงการกอ่สรา้ง 
ถนน คสล. พรอ้มทอ่ 
ระบายนํา้ ถนนโนน 
สูง-โนนไทย ซอย 
สาธารณะตรงขา้ม 
สินเชือ่เมอืงไทย 
แค,ปปิตอล (ชุมซน 
บา้นเพิม่)

- ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ดำเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 
240.00 ตารางเมตร และ 
วางทอ่ระบายนํา้ คสล. 
ขนาด 0  0.40 เมตร 
พร้อมบอ่พกั คสล.

360,000.00



นายอาจ ลังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

นายทวน สงกรานต์
สมาชกิสภาเทศบาล

นายอาจ ลังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

(ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

6. โครงการกอ่สรา้งวาง 
ทอ่ระบายนํา้ คสล. 
ถนนโนนสงู-มติรภาพ 
ชว่งหนา้ รกส. สาขา 
โนนสูง ถึงถนน 
ทางเชา้ โรงพยาบาล 
โนนสงู(ชมุขนแสน 
สุข)

- กอ่สรา้งวางทอ่ระบาย 
นํา้ คสล. ขนาด 0  1.00 
เมตร พร้อมบอ่พกั คสล. 
และวางทอ่ลอดถนน 
ความยาวประมาณ 
150.00 เมตร (ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด)

1,350,000.00

7. โครงการกอ่สรา้ง 
ถนน คสล. ถนน 
สำราญราษฎร ์ซอย 
3 ซอยสาธารณะชา้ง 
บา้นนายซม ตอ่จาก 
ถนน คสล. เดมิ 
(ขุมขนโนนตาอู่-โนน 
ระเวยีง)

- ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 130.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ดำเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 
390.00 ตารางเมตร (ตาม 
แบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

2 4 0 ,0 0 0 .0 0

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิน (สามล้านสีหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 3,045,000.00

- ครับ ทา่นนายกอมรรตัน ์ ปานเจรญิสกัดิ ๋ไดอ้า่นญตัตขิอความเหน็ชอบ เร่ือง ญตัตขิอ 
อนมุตัใิชจ้า่ยเงินสะสมของเทศบาลตำบลโนนสงู ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒_`a ต่อสภา 
เทศบาลแหง่นีแ้ลว้นะครบั มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายขอเชญิครบั

-กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาชกิผูท้รงเกยีรต ิ คือเร่ืองเงินสะสมของ 
เทศบาลทีผ่มทราบมากม็จีำนวนมาก แตต่อนนีก้ม็ซีอ่งใหด้ำเนนิการแลว้ อยากจะเหน็ผลงาน 
รปูธรรมของการจา่ยขาดเงนิสะสม เพราะเงนิสะสมของเราม ี ๒๐๐ กวา่ลา้นบาท ตอนน้ีทาง 
ทอ้งถิน่กเ็ปดิซอ่งใหเ้ราใช ้แตก่อ่นเราจะใชก้ไ็มไ่ดต้อนนีเ้ขาเปดิซอ่งมา ผมอยากเหน็เปน็ 
รูปธรรมเร็วๆ ครับ
- ครับ เชญิทา่นนายกอมรรตัน ์ปานเจรญิศกัดึค๋รบั

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ึ -กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาชกิผูท้รงเกยีรต ิ ขอบคณุทา่นสท.ทีเ่ปน็ 
นายกเทศมนตร ี หว่งนะครับ การใชเ้งินสะสมตอ้งขออนมุตั ิ อนญุาตผา่นสภาฯ ในเรือ่งการเสนอโครงการ

เชา้สภาฯ ทางเทศบาลจะตอ้งออกแบบประเมนิราคา ถา้แบบและประเมนิราคาไมเ่สรจ็แบบ 
น่ีไม่ได้ ตอ้งมแีบบและประเมนิราคา ฝากถงึกองชา่งใหร้บีดำเนนิการออกแบบ เพือ่ประเมนิ 
ราคาจา่ยขาดเงนิสะสมทีจ่ะใชใ้นการพฒันาเทศบาลของเรา อกีอยา่งทีจ่ะขอความ 
อนเุคราะหส์มาชกิสภาเทศบาลทัง้ ๑๒ ท่าน ชว่ยเสนอความจำเปน็เดอืดรอ้นในพืน้ที ่
ของทา่น วา่ทา่นตอ้งการใหเ้รง่ดว่นจา่ยขาดเงินสะสมตรงไหน ถา้ประชมุสภาฯ เสร็จจะขอ



นายอาจ ลังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

นายอภินับท์ พินิจพงษ์
ผูอ้ำนวยการกองชา่ง

นายอาจ ลังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

นายอาจ ลังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

มติท่ีประชุม

นายอาจ ลังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

นายไพโรจน์ สวามีชัย
เลขานกุารนายกเทศมนตรี

รบกวนหารอืเกีย่วกบัโครงการต่างๆ ความจำเปน็เรง่ดว่น เดอืดรอ้นของพ่ีนอ้งชมุชนเขตของ 
ทา่น ว่าจะเสนอตรงไหนจะไดืใหช่้างออกสำรวจ ออกแบบและประเมนิราคา นำเสนอจา่ย 
ขาดเงินสะสม จะเอาแตโ่ครงการเขา้กอ่นแลว้ไมม่แีบบไมไ่ด ้ เมือ่กอ่นอาจจะทำได ้แตเ่ดีย๋วนี ้
การตรวจสอบเยอะ การออกแบบประเมนิราคา จะต้องเสนอใหท้ีป่ระชมุสภาฯ ทราบวา่จะ 
ดำเนนิการอยา่งไรในพืน้ทีต่รงไหนใหท้า่นรว่มพจิารณาตอ้งเสนอทางสภาเมือ่ทา่นเสนอแลว้ 
กห็วงัวา่ทางสภาฯ จะอนญุาตใหจ้า่ยขาดเงินสะสมในครัง้ตอ่ๆ ไปขอบคุณครับ

-มใีครจะอภปิรายเพิม่เตมิหรอืไม ่ เชญิทา่นผอ. กองชา่งครับ

-กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาชกิผูท้รงเกยีรต ิ กอ่นลงมตขิออนญุาต 
แกไ้ขรายละเอยีดเอกสารนะครบั ในส่วนของโครงการท่ี ๒ ปรมิาณงาน แกไ้ขจากขนาดกวา้ง 
๔ เมตรเปน็ ๓ เมตรยาว _,_ เมตรจากขนาด ๒๐_ เมตร พืน้ทีด่ำเนนิการ ๑`_ ต.ร.ม.

-มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายขอเชญิครับถา้ไมม่ตีอ่ไปผมขอถามมตทิีป่ระชมุวา่เหน็ชอบญตัต ิ
ขออนมุติใิชจ้า่ยเงินสะสมของเทศบาลตำบลโนนสงู ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒_`a 
หรือไม่ สมาชกิทา่นใดเหน็ชอบโปรดยกมือครับ
- เหน็ชอบ......๑๑ คน
- สมาชิกท่านใดไมให้ความเหน็ชอบ โปรดยกมือครับ
-ไมเ่หน็ชอบ..... -....คน
- งดออกเสยีง....-....คน (..................................................... )
- สรุปใหค้วามเหน็ชอบ....๑๑....คน

_. เร่ือง ญัตติขออนุมิติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒_`a 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ (กองช่าง)
-ทา่นนายกเทศมนตรไีดม้อบหมายใหท้า่นเลขาฯ นายไพโรจน์ สวามชัีย 
อา่นญตัตแิทน เรยีนเชญิครบั
- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ และทา่นสมาชกิผูท้รงเกยีรติ

ขา้พเจา้ ขอเสนอญตัต ิ เร่ือง ขออนมุติโิอนเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.๒_`a ไปตัง้จา่ยเปน็รายการใหม.่ หมวดเงินอุดหนนุรัฐวิสาหกจิ ดงันี้

หลักการตามทีเ่ทศบาลตำบลโนนสงู ไดป้ระกาศใชเ้ทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒_`a กองชา่ง เทศบาลตำบลโนนสงู มีความประสงคโอน 
งบประมาณรายจา่ยในเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒_`a 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สร้าง งบลงทุน หมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

ไปตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่ แผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟา้และประปา งบเงินอุดหนนุ 
หมวดเงินอุดหนนุรัฐวิสาหกจิ เนือ่งจากไมไ่ดต้ัง้งบประมาณรายจา่ยเพือ่การนึไ้ว ้ ดังน้ัน 
เพีอ่ใหส้ามารถดำเนนิงานใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพีอ่ใหเ้บกิจา่ยเงนิ 
งบประมาณเปน็ไปดว้ยความเรยีบร้อย และถกูตอ้งตามระเบยีบฯ จึงขออนมิุติโอนเงิน 
งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒_`a ไปตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่
จำนวน ๒ รายการ รายละเอยีดดงันี้



โอนลด โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน

แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 
งานบริหารท่ัวไป 
เก่ียวกับอุตสาหกรรม 
.และการโยธา 6)(เ̂ (เ̂ ,0 0 0

แ ผ น ง า น เ ค ห ะ แ ล ะ  
ชมชน
งานไฟฟ้าและประปา 
งบเงินอุดหบุบ 
หมวด เง ิ นอ ุ ดหบุ น ( ร ิ) (̂ (เ̂ ,0 0 0

งบบคลากร หมวด 
เงินเดือน 
ประ๓ ทเงินเดือน 
(ฝาย.ประจำ)
รายการ เงินเดือน 
ข้าราชการ หรือ 
พนักงานส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน 
พนักงาน รวมถึงเล่ือน 
ขั ้นเงิ นเดื อนประจำ 
จ ำ น ว น  ๔ อ ั ตร า  
จำนวน ๑๒ เดือน
- เ ป ็น ไ ป  ต า ม  
พ ร ะ ร า ช บ ั ญ ญ ั ต ิ  
ระเบ ียบบริหารงาน  
บุ คคลส่ วนท้ องถิ ่ น 
พ.ศ. ๒_๔๒
- เป็นไปตามแผน 
อัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. 
๒_`a -  ๒_`๙) ชอง 
เทศบาลตำบลโนนสูง 
(งานบริหารๆ/กองช่าง) 
งบประมาณต้ังไว้
๑,๔๒`1๒ 0๐.00 บาท 
งบประมาณก่อนโอบ 
๙๓๔,๒๘0.๐๐ บาท 
งบประมาณท่ีขอโอน 
(โอนลด)
๑_๐,๐00.๐0 บาท 
งบประมาณคงเหลือ 
หลังโอน
aa๙,๒๘๐.๐๐ บาท

รัจํวิสาหกิจ
- โครงการขยายเขต 
ประปา เร่ิมจากถนนโนน 
นา ถึงบริเวณหน้า
โรงเรียนจุ้ยข้ัววิทยา 
(ชุมชนโนนนา-โนน 
สมบูรณ์-ดอนแต้ว)
ขยายเขตประปา วางท่อ 
ห/0  ขนาด 0  ๑๐๐ มม. 
ความยาวประมาณ 
๑`๙.๐๐ เมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ (ตามแบบ 
แปลนการประปาส่วน 
ภูมิภาคกำหนด)
- เ ป ็ น ไ ป  ต า ม  
พระราชบัญญัติเทศบาด 
พ.ศ. ๒๔๙`
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒_`` -  
๒ _ a ๐ )  ฉ บ ับ ท ี่ ๒ 
ทบทวนคร้ังท่ี ๑/ ๒_`` 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. 
๒_`a หน้า ๑๒ ลำดับ 
ท่ี ๑
งบประมาณต้ังไว ้

บาท
งบประมาณก่อนโอบ - 
บาท
งบประมาณท่ีขอโอบ 
(ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
๑__,๐๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลัง 
โอบ ๑__,๐๐๐.๐๐ บาท



-๒๓-
โอนลด โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน
แผนงานอตสาหกรรม แ ผ น ง า น  เ ค หะ แ ล ะ
และการโยธา ซมซน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ งานไฟฟ้าและประปา
อตสาหกรรมและการ งบเงินอดหนบ
โยธา ๑`๐,0๐๐ หมวด เง ิ นอดหนน ๑`๐,๐๐๐
งบบคลากร หมวด ริธ'วิสาหกิจ
เงินเดือน - โครงการขยายเขต
ประ๓ทเงินเดือน (ฝาย ประปา ถนนสาธารณะ
ประจำ) ชุมชนสวนผักใต้ ซอย
รายการ เงินเดือน ข้างบ้านบายสมชาย พ่วง
ข้าราชการ หรือ กลาง (ชุมชนสวบผักใต้)
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ขยายเขตประปา วางท่อ
เพื ่ อจ่ ายเป็นเงิ นเดือน ? เ/0 ขนาด 0  ๑๐๐ มม.
พนักงาน รวมถงเลอนขัน ค ว า ม ย า ว ป ร ะ ม า ณ
เงินเดือนประจำ จำนวน ๑๘ ๐.๐๐ เมตร พร้อม
๔ อัตรา จำนวน ๑๒ ส่วนประกอบ (ตามแบบ
เดือน แปลนการประปาส่วน
- เ ป ็น  ไ ป  ต า ม ภูมิภาคกำหนด)
พระราชบัญญัติระเบียบ - เ ป ็น  ไ ป  ต า ม
บริหารงานบุคคลส่วน พระราชบัญญัติเทศบาล
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒_๔๒ พ.ศ. ๒๔๙`
- เป็นไปตามแผน - เป็นไปตามแผนพัฒนา
อัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๔`` -
๒๔`a -  ๒๔`๙) ของ ๒ ๔ a ๐ )  ฉบั บที ่  ๒
เทศบาลตำบลโนนสูง ทบทวนคร้ังท่ี ๑ / ๒๔``
(งานบริหาร' /ๆกอง'ช่าง) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.
งบประมาณต้ังไว้ ๒๔`a หน้า ๑๓ ลำดับ
๑,๔๒`,๒00.๐0 บาท ท่ี ๒
งบประมาณก่อนโอบ งบประมาณตั้งไว้
aa๙,๒๘๐.0๐ บาท บาท
งบประมาณท่ีขอโอบ งบประมาณก่อนโอบ
(โอนลด) ๑ ` ๐ ,0 00 .00 บาท
บาท งบประมาณท่ีซอโอน
งบประมาณคงเหลือหลัง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
โอบ `๑๙,๒๘๐.0๐ ๑`๐,๐๐0.0๐ บาท
บาท งบประมาณคงเหลือหลั'

โอน ©`๐,0๐0.00 บาท
๓๑๔,๐๐0 รวมโอนเพ่ิม (ต้ังจ่าย ๓๑_,๐๐๐

เป็นรายการใหม่)
เหตุผล กองชา่ง มหีนา้ทีร่ฃัผดิชอบภารกจิในการใหบ้รกิารสาธารณะภายในเขต 

เทศบาลตำบลโนนสูง เพือ่แก!้ฃปญีหาความเดอืดรอ้นของประขาซน เพือ่ตอบสนองความ 
ตอ้งการพืน้ฐานของชมุชนในดา้นสาธารณปูโภคและการกอ่สร้างอืน่ๆ เพือ่ใหป้ระซาซนมี



คณุภาพชวิีตทีด่ฃีึน้ เพือ่ใหป้ระขาซนในเขตเทศบาลตำบลโนนสงู ไดม้นีํา้ประปาเพือ่ 
อุปโภค-บริโภค ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ และเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒_`` -  
๒_a๐) ฉบับท่ี ๒ ทบทวนคร้ังที ่ ๑/ ๒_`` เพิม่เตมิ คร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒_`a จงึมคีวาม 
จำเปน็ตอ้งขออบมุตีโิอนเงินงบประมาณ ไปตัง้จา่ยรายการใหม ่ แผนงานเคหะและขมุขน 
งานไฟฟา้และประปา งบเงินอดุหนนุ หมวดเงินอดุหนนุรัฐวสิาหกจิ จำนวน ๒ รายการ 
เปน็จำนวนเงิน ๓๑_,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึง่หมืน่ทา้พบับาทถว้น)

ข้อกฎหมาย/ระเบียบฯ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ 
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒_`๓ หมวด ๔ การโอนและการแกไ้ขเปลีย่นแปลง 
งบประมาณขอ้ ๒a การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในงบเงนิลงทบุ โดยการโอนเพิม่ โอน 
ลด ทีท่ำใหล้กัษณะ ปรมิาณ คณุ ภาพเปลีย่น หรอืไปตัง้จา่ยรายการใหม ่ ใหเ้ปน็อำนาจ 
อนมุติัของสภาทอ้งถ่ิน

จงึขอเสนอญตัตนิี ้ เพือ่ขออนมุตัจิากสภาเทศบาลตำบลโนนสงู โอนเงนิงบประมาณ 
รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒_`a ไปตัง้จา่ยรายการใหม ่ .แผนงานเคหะและขมุซน 
งานไฟฟา้และประปางบเงนิอดุหนนุ หมวดเงนิอดุหนนุรฐัวสิาหกจิ จำนวน ๒ รายการ เปน็ 
จำนวนเงินรวม ๓๑_,๐๐๐ บาท (สามแสน-หนึง่หม่ืนหา้พนับาทถ้วน)

ขอไดโ้ปรดนำเสนอตอ่ทีป่ระขมุสภาเทศบาลตำบลโนนสงู เพือ่พจิารณาอนมุตัติอ่ไป

นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง
ปลดัเทศบาล 
เลขานกุารสภาเทศบาล

นายอาจ ลังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

มติท่ีประขุม

นายอาจ ลังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

-ขออนญุาตทา่นประธาน เอกสารหนา้ที ่ ๑ ในตัวเลขงบประมานทีฃ่อโอนลด ขอแก้ไขจาก 
๑_๐,๐๐๐ บาทถว้น เปน็ ๑__,๐๐๐ บาทครับ

- ครับ นายไพโรจน ์สวามขียั ไดอ้า่นญตัตขิอความเหน็ขอบ เรือ่ง ญตัติขออนมุติัโอนเงิน 
งบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒_`a ไปตัง้จา่ยเปน็รายการใหมห่มวด 
เงินอดุหนนุรัฐวิสาหกจิ ตอ่สภาเทศบาลแหง่นีแ้ลว้นะครบั
มสีมาซกิทา่นใดจะอภปิรายขอเซญิครบั ถา้ใมม่ตีอ่ไปผมขอถามมตทิีป่ระขมุวา่เหน็ขอบญตัติ
ขออนมุตัโิอนเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ
พ.ศ. ๒_`a ไปตัง้จา่ยเปน็รายการใหมห่มวดเงินอดุหนนุรฐัวสิาหกจิ หรือไม่
สมาซกิทา่นใดเหน็ขอบโปรดยกมอืครับ
- เหน็ขอบ.......๑๑ คน
- สมาซิกทา่นใดไมใหค้วามเหน็ขอบ โปรดยกมอืครับ
-ไมเ่หน็ขอบ..... -.... คน
- งดออกเสยีง....-....คน (...........................-....................... )
- สรปุใหค้วามเหน็ขอบ....๑ ๑ ....คน

`. เร่ือง กำหนดสมยัประขมุสามญั ประจำป ี ๒_`a และวันเร่ิมต้นประขมุ สมัยประขุม 
สามัญ สมัยแรกของป ี ๒_`๘
-เรยีนทา่นสมาซกิผูท้รงเกยีรต ิ ตามพระราชบญัญตัเิทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙` แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ.๒_`๒ มาตรา ๒๔



นายทวน สงกรานต์
สมาซกิสภาเทศบาล

นายอาจ สังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

มติท่ีประชุม

นายอาจ สังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

ในปีหนึง่ใหมี้สมัยประชุมสามัญส่ีสมัย สมยัประชมุสามญัคร้ังแรกและวบัเร่ิมประชุม 
สมยัสามญัประจำปใีหส้ภาเทศบาลกำหนดและระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบั 
การประชมุสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒_๔a แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔

ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมยัประชมุสามญัประจำป ี ระยะเวลาและวนัเริม่ตน้ 
ประชมุสมยัประชมุสามญัประจำปขีองแตล่ะสมยัในปนีัน้ วนัเริม่สมยัประชมุสามญัประจำป ี
ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมยัประชมุสามญัประจำปสีมยัแรกของปถีดัไป ให ้
ประธานสภาทอ้งถิน่นำปรึกษาในทีป่ระชมุสามญัประจำปสีมยัแรกของแตล่ะป ีโดยให้นำ 
ความในข้อ ๑๑ มาใฃบ้งัคับโดยอนโุลมสำหรับการประชมุสภาสมัยที ่ ๑ ได้กำหนดไว้แล้ว 
ต้ังแต่วันที ่ ๑๔ กมุภาพนัธ ์๒๔`a เปีนต้นไป มีกำหนด ไมเ่กิน ๓๐ วัน
- ต่อไปขอเชญิสมาซกิสภาเสนอสมยัประชมุ และวนัเร่ิมประชมุสมยัสามญั ประจำป ี ๒๔`a 
อีก ๓ สมัย เชิญ ทา่น สท.ทวน สงกรานต์ ครับ

- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพและสมาซกิผูท้รงเกยีรต ิ กระผมขอเสนอใหก้ำหนด 
สมยัประชมุสามญั และวันเร่ิมประชมุสมยัสามญั ประจำป ี ๒๔`a ดงันี้

สมัยท่ี ๒ กำหนดวนัเร่ิมประชมุตัง้แตวั่นที ่ ๑ มถินุายน ๒๔`a เปีนต้นไป 
มีกำหนดไม่เกนิสามสบิวัน

สมัยท่ี ๓ กำหนดวันเร่ิมประชมุตัง้แตวั่นที ่ ๑ สิงหาคม ๒๔`a เปีนต้นไป 
มีกำหนดไม่เกนิสามสบิวัน

สมัยท่ี ๔ กำหนดวันเร่ิมประชมุต้ังแต่วันที ่ ๑ ธันวาคม ๒๔`a เปีนต้นไป 
มีกำหนดไม่เกนิสามสบิวัน

- ครับ ทา่นสมาซกิสภาเทศบาลไดเ้สนอใหก้ำหนดสมยัประชมุสามญั และวันเร่ิมประชมุ 
สมยัสามญั ประจำป ี ๒๔`a ดงันี้
สมัยท่ี ๒ กำหนดวันเร่ิมประชมุตัง้แตวั่นที ่ ๑ มถินุายน ๒๔`a 
เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน 
สมัยท่ี ๓ กำหนดวันเร่ิมประชมุตัง้แตวั่นที ่ ๑ สงิหาคม ๒๔`a 
เป็นต้นไป มกีำหนดไม่เกินสามสิบวัน 
สมัยท่ี ๔ กำหนดวันเร่ิมประชมุตัง้แตวั่นที ่ ๑ ธันวาคม ๒๔`a 
เป็นด้นไป มกีำหนดไม่เกินสามสิบวัน 

ขอผูร้บัรองดว้ยครบั สมาซิกทา่นใดใหก้ารรับรองโปรดยกมือครับ 
ยกมอืรับรอง ....๑๐.... เสยีง สมาชิกท่านใดไม่รับรองโปรดยกมือครับ 
ไม่มีนะครับ จะมผีูใ้ดเหน็เปน็อยา่งอืน่หรอืไม ่ ถา้ไมม่ถีอึว่าทีป่ระชมุสภาแหง่นีเ้หน็ขอบให ้
กำหนดสมยัประชมุสภาเทศบาลสมยัสามญัประจำป ี ๒๔`a 
สมัยท่ี ๒ สมัยท่ี ๓ และสมยัที ่ ๔ ตามวนัเวลาดงักลา่วขา้งตน้

- เห็นขอบ มผีู'้รบัรองถกูตอ้ง ๑๐....... เสียง

- เรือ่งตอ่ไปเปน็เรือ่งกำหนดวันเริม่ประชมุสมยัประชมุสามญั ประจำป ี ๒๔`๘ สมัยแรก
- เรยีนทา่นสมาซกิผูท้รงเกยีรต ิ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภา 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔a แกไ้ขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔



-๒`-

นายกิตติ พิมไ}ระสาร
สมาซกิสภาเทศบาล

นายอาจ สังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

มติท่ีประขุม

- ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมยัประขมุสามญั ประจำป ี ระยะเวลา 
และวนัเริม่ตน้ประขมุสมยัประขมุสามญัประจำป ี ของแตล่ะสมยัในปน้ัีน
วันเร่ิมสมยัประขมุสามญัประจำปขีองปถีดัไป และระยะเวลาของสมยัประขมุสามญัประจำป ี
สมยัแรก ของปถีดัไปใหป้ระธานสภาทอ้งถิน่นำปรกึษาในทีป่ระขมุสามญัประจำป ี สมัยแรก 
ของแตล่ะปี

- ดังน้ัน จงึขอเรยีนปรกึษาทีป่ระขมุวา่ ควรกำหนดวนัเริม่ประขมุสมยัประขมุสามญั 
ประจำป ี ๒_`๘ สมยัแรกเมือ่ใด ขอเชญิสมาซกิสภาเสนอครบั
เชญิ นายกติต ิ พมิประสาร ครับ

- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพและสมาซกิผูท้รงเกยีรต ิ กระผม
ขอเสนอใหก้ำหนดวนัเริม่ประขมุสมยัสามญัประจำป ี๒_`๘ สมยัแรก ดงันี้
- สมยัประขมุสามญั ประจำป ี ๒_`๘ สมัยแรก ต้ังแต่วันท่ี ๑ กมุภาพนัธ ์๒_`๘ เปีนต้นไป 
มกีำหนดไม่เกินสามสบิวัน
- ขอผูร้บัรองดว้ยครบั สมาซกิทา่นใดใหก้ารรับรองโปรดยกมอืครับ
ยกมอืรบัรอง..... ๑๐....เสยีง สมาซกิทา่นใดไมรั่บรองโปรดยกมอืครับ ไม่มืนะครับ จะมืผู้ใด
เหน็เปน็อยา่งอืน่หรอืไม ่ ถา้ไมม่ถือืวา่ทีป่ระขมุสภาแหง่นีก้ำหนดวนัเริม่ประขมุสมยัสามญั 
ประจำป ี ๒_`๘ สมัยแรก ตัง้แตวั่นที ่ ๑ กมุภาพนัธ ์๒_`๘ เป็นต้นไป 
มืกำหนดไม่เกนิสามสบิวัน 
-เหน็ชอบ มผีู'้รบัรองถกูตอ้ง...... ๑ 0 ....... เสยีง

นายอาจ ลังสกฤษณ์ ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง ญัตติแจ้งเพื่อทราบ
ประธานสภาเทศบาล ๔.๑ 1ริ่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้0งถิ่น (พ.ศ.๒_``-๒_a๐) ฉบับท่ี ๒ ทบทวน

คร้ังท่ี ๑/ ๒_`` แก้ไขคร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒_`a (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
เชญิทา่นนายกเทศมนตรไีดอ้า่นญตัต ิ เรยีนเชญิครบั

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ .  กราบเรยีนทา่นประฐาน?(ภาทีเ่คารพและทา่นสมาขกิผูท้รงเกยีรตอิา่นญตัติ
นายกเทศมนตร ข า้พ เจ า้ ขอเสนอญตัต ิ เรือ่ง ประกาศใหใ้ชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. ๒_`` -

๒_a๐) ฉบับท่ี ๒ ทบทวนครัง้ที ่ ๑/ ๒_`` แก้ไข คร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒_`a ตามที ่ เทศบาล 
ตำบลโนนสูง ไดจ้ดัทำแผนพฒันาหอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒_`` -  ๒_a๐) ฉบับท่ี ๒ ทบทวนคร้ังท่ี 
๑/ ๒_`` แก้ไข ครัง้ที ่ ๑ พ.ศ. ๒_`a ข้ึน เพือ่ใหถ้กูตอ้งและเกดิประโยชนส์งูสดุแก ่
ประชาซนอยา่งทัว่ถงึ

อาศยัอำนาจตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทำแผนพฒั นาของ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒_๔๘ แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒_`๑ หมวด _ 
ขอ้ ๒๑ การแกไ้ขแผนพฒันาทอ้งถิน่เปน็อำนาจของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ และเมือ่ผูบ้รหิาร 
ทอ้งถิน่ไดเ้หน็ชอบแผนพฒันาทอ้งถิน่ทีแ่กไ้ขแลว้ ใหป้ดิประกาศใหป้ระขาชนทราบโดย 
เปดิเผยไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั นบัแตว่บัทีผ่ ูบ้รหิารทอ้งถิน่ประกาศใช ้ พรอ้มทัง้แจง้สภา 
ทอ้งถิน่อำเภอและจงัหวดัทราบดว้ย

ดังน้ัน เพือ่ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยฯ ดงักลา่วขา้งดน้ เทศบาลตำบล 
โนนสูง จงึประกาศใหใ้ชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒_`` -  ๒_a๐) ฉบับท่ี ๒ ทบทวนคร้ัง 
ท่ี ๑ /  ๒_`` แก้ไข คร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒_`a เพือ่ใช้เปน็แนวทางในการพฒันาตำบลโนนสงู



-๒ a-

ใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของประซาซนอยา่งทัว่ถงึ 
ซึง่ผูบ้รหิารหอ้งถิน่ไดเ้หน็ชอบแผนพฒันาทอ้งถิน่ทีแ่กไ้ขแลว้ และนายกเทศมนตรตีำบล 
โนนสูง ได้ประกาศให้ใช้แผนฯ (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยพรอ้มนี)้

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาเสนอญตัต ิ เพือ่แจ้งสภาเทศบาลตำบลโนนสงูทราบตอ่ไป

นายอาจ ลังสกฤษณ ์ - ครับ นายอมรรตัน ์ปานเจรญิศ'กด ไดอ้า่นญตัตแิจง้เพือ่ทราบ เร่ือง ประกาศใชแ้ผนพฒันา
ประธานสภาเทศบาล ห้องถ่ิน (พ.ศ.๒(ะ̀ `-๒_:a๐) ฉบับท่ี ๒ ทบทวนคร้ังที ่ ๑/ ๒_`` แก้ไขคร้ังท่ี ๑

พ.ศ. ๒_`a ตอ่สภาเทศบาลแหง่นีแ้ลว้ มสีมาซกิทา่นใดจะสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
หรือไม่ ถา้ไมม่ถีอืว่าทีป่ระชมุแหง่นีรั้บทราบ 

มติท่ีประชุม ....รบัทราบ...........

นายอาจ ลังสกฤษณ์ ๔.๒ เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔``-๒_a๐) ฉบับท่ี ๒ ทบทวน
ประธานสภาเทศบาล คร้ังท่ี ©/๒๔`` เพ่ิมเติมคร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๔`a (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

เซญิทา่นนายกเทศมนตรไีด ้อา่นญตัต ิ เรียนเซญิครับ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ิ - กราบเรยีนทา่นประธานสภาที่เคารพและทา่นสมาซกิผูท้รงเกยีรติ
นายกเทศมนตร ี ขา้พเจา้ ขอเสนอญตัต ิ เร่ือง ประกาศใหใ้ช้แผนพฒันาหอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๔`` -

๒๔a๐) ฉบับท่ี ๒ ทบทวนคร้ังท่ี ๑/ ๒๔`` เพิม่เตมิ คร้ังที ่ ๑ พ.ศ. ๒๔`a
ตามที ่ เทศบาลตำบลโนนสงู ไดจ้ดัทำแผนพฒันาหอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๔`` -  ๒๔a๐) 

ฉบับท่ี ๒ ทบทวนคร้ังที ่ ๑/ ๒๔`` เพิม่เตมิครัง้ที ่ ๑ พ.ศ. ๒๔`a ข้ึน เพือ่ใหถ้กูตอ้งและ 
เกดิประโยชนส์งูสดุแก่ประขาซนอย่างทัว่ถึง

อาศยัอำนาจตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทำแผนพฒันาขององคก์ร 
ปกครองสว่นหอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๔๔๘ แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่ ๓) พ.ศ. ๒๔`๑ หมวด ๔ 
ข้อ ๒๒ เมือ่แผนพฒันาหอ้งถิน่ทีเ่พิม่เตมิไดร้บัความเหน็ขอบแลว้ ใหส้ง่แผนพฒันาหอ้งถ่ิน 
ดงักลา่วใหผู้บ้รหิารหอ้งถิน่ประกาศใช ้ พรอ้มทัง้ปดิประกาศใหป้ระซาซนทราบโดยเปดีเผย 
ไมน่อ้ยกว่าสามสบิวัน นบัแตว่บัทีผู่บ้ริหารหอ้งถิน่ประกาศใช้

ดงันัน้ เพือ่ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยฯ ดงักลา่วชา้งตน้ เทศบาลตำบล 
โนนสูง จงึประกาศใหใ้ชแ้ผนพฒันาหอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๔`` -  ๒๔a๐) ฉบบัที ่ ๒ ทบทวน 
คร้ังที ่ ๑ /  ๒๔`` เพิม่เตมิ คร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๔`a เพือ่ใชเ้บเ็นแนวทางในการพฒันาตำบล 
โนนสงูใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของประซาซนอยา่ง 
ทัว่ถงึ ซึง่ผูบ้รหิารหอ้งถิน่ไดเ้หน็ชอบแผนพฒันาหอ้งถิน่ทีเ่พิม่เตมิแลว้ และนายกเทศมนตร ี
ตำบลโนนสูง ได้ประกาศให้ใช้แผนฯ (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยพรอ้มนี)้

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาเสนอญตัต ิ เพือ่แจ้งสภาเทศบาลตำบลโนนสงูทราบตอ่ไป

นายอาจ ลังสกฤษณ์ - ครับ นายอมรรตัน ์ปานเจรญิศกัดิ ้ไดอ้า่นญตัตแิจง้เพือ่ทราบ เร่ือง ประกาศใชแ้ผนพฒันา
ประธานสภาเทศบาล ห้องถ่ิน (พ.ศ.๒๔``-๒๔a๐) ฉบับท่ี ๒ ทบทวนคร้ังท่ี ๑/ ๒๔`` เพิม่เตมิครัง้ที ่ ๑

พ.ศ. ๒๔`a ตอ่สภาเทศบาลแหง่นีแ้ลว้ มสีมาซกิทา่นใดจะสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
หรือไม่ ลา้ไมม่ถีอืว่าทีป่ระชมุแหง่นีรั้บทราบ 

มตทิีป่ระชมุ .... รบัทราบ............



-๒๘-

นายอาจ สังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

๔.๓ เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔``-๒๔a๐) ฉบับท่ี ๒ ทบทวน 
คเงที่ ๑/ ๒๔`` เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๔`a (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
เชญิทา่นนายกเทศมนตรไีด ้ อา่นญตัต ิ เรยีนเชญิครบั

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ึ - กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพและทา่นสมาชกิผูท้รงเกยีรติ
นายกเทศมนตร ี ขา้พเจา้ ขอเสนอญตัต ิ เร่ือง ประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๔`` -  ๒๔a๐)

ฉบบัที๒่ ทบทวนคร้ังท่ี ๑ /  ๒๔`` เปลีย่นแปลง คร้ังท่ี ๑ พ .ศ .๒๔`a ดว้ยเทศบาล 
ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวดันครราชสมิา ไดจ้ดัทำแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. ๒๔`` -  ๒๔a๐) ฉบับท่ี ๒ ทบทวนคร้ังที ่ ๑ /  ๒๔`` เปลีย่นแปลง คร้ังที ่ ๑ 
พ.ศ. ๒๔`a ข้ึน เพือ่ใหถ้กูตอ้งและเกดิประโยชนส์งูสดุแกป่ระซาซนอยา่งทัว่ถงึ

อาศยัอำนาจตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทำแผนพฒันาของ 
องคก์รปกครอง ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๘ แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔`๑ 
ข้อ ๒๒/ ๑ เพือ่ประโยซนฃ์องประขาซน การเปลีย่นแปลงแผนพฒันาทอ้งถิน่ใหเ้ปน็อำนาจ 
ซองคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ และเมือ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไดป้ระกาศใช ้พร้อมท่ังปีด 
ประกาศใหป้ระซาซนทราบโดยเปดิเผยไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั นบัแต่วันทีผู่บ้ริหารทอ้งถิน่ 
ประกาศใช ้ พรอ้มทัง้แจง้สภาทอ้งถิน่ อำเภอ และจงัหวดัทราบดว้ย

ดังน้ัน เพือ่ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยฯ ดงักลา่วขา้งดน้ เทศบาลตำบล 
โนนสูง จงึประกาศใหไ้ขแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๔`` -  ๒๔a๐) เปลีย่นแปลง 
คร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๔`a เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางในการพฒันาตำบลโนนสงูใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ 
และสามารถตอบสนองความตอ้งการของประซาซนอยา่งทัว่ถงึ ซึง่นายกเทศมนตรตีำบล 
โนนสูง ไดป้ระกาศใหใ้ชแ้ผนฯ แลว้ (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยพรอ้มนี)้

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาเสนอญตัต ิ เพือ่แจ้งสภาเทศบาลตำบลโนนสงูทราบตอ่ไป

บายอาจ สังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

มติท่ีประชุม
V

นายอาจ สังสกฤษณ์
ระธานสภาเทศบาล

นายทวีศักด บุญทา
สมาชิกสภาเทศบาล

- ครบันายอมรรตัน ์ ปานเจรญิศกัดึ ๋ไดอ้า่นญตัตแิจง้เพือ่ทราบ เร่ือง ประกาศใชแ้ผนพฒันา 
ทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๔``-๒๔a๐) ฉบบัที ่ ๒ ทบทวนครัง้ที ่ ๑/ ๒๔`` เปลีย่นแปลงครัง้ที ่ ๑ 
พ.ศ. ๒๔`a ตอ่สภาเทศบาลแหง่นีแ้ลว้ มสีมาชกิทา่นใดจะสอบถามรายละเอยีดเพ ิม่เตมิ 
หรือไม่ ลา้ไมม่ถีอึวา่ทีป่ระชมุแหง่นีรั้บทราบ
....รบัทราบ............

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ือง ญัตติอ่ืน ๆ
- มสีมาซกิทา่นใดจะเสนอญตัตอิืน่  ๆ ต่อทีป่ระชุมหรือไม่ ขอเชญิครับ

- กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพและทา่นสมาซกิผูท้รงเกยีรติ
เนือ่งดว้ยสถานทีท่ิง้เศษใบไม ้พอดทีางทา่น สท.อดุมฝากมา อยากใหก้ัน้เปน็ร้ัวสงักะสหีรือ 
อะไรก็ได้ครับ เพราะเวลาลมพดัใบไมม้า ด้านช้างมันจะเป็นคูน้ัาแล้วใบไม้มันไม่ไปไหน ฝาก 
พจิารณาดว้ยนะครบั เร่ืองที ่ ๒ พอด ี ทา่นสท.อดุมฝากถามความคบืหนา้ซองถนนสายหนา้ 
ก.การชา่งตรงสวนสาธารณะท,ีจรงิทางเทศบาลไดอ้นมุตีไิปแลว้นะครบั มนัเกดิอบุตัเิหตบุอ่ย 
ทางถนนเสน้นัน้นะครับ ขอบคณุครบั



นายอาจ สังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดึ ๋
นายกเทศมนตรี

นายอาจ ลังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล

- เชญิ'ทา่นนายกๆ ครับ

- ขอบคุณครับ สว่นเร่ืองขยะผมจะดำเนนิการใหน้ะครบั ในสว่นทีท่า่นพดูเมือ่สกัครู่อยู่
งบประมาณจา่ยขาดเงนิสะสมกจ็ะกนัไวเ้ปน็เงินที ่ ทางสาธารณะไมเ่กีย่วกบัทางทีด่นิเขาจะ 
ขอใช้ ไมเ่กีย่ว มันคนละส่วนกัน สามารถดำเนนิการไดอ้ยูใ่นทีจ่่ายขาดทีเ่สนอไปในวันนีก้จ็ะ 
รีบดำเนนิการใหค้รับ ขอแกไ้ขเปน็จา่ยขาดรอบทีแ่ลว้นะครบั จะรีบดำเนนิการใหค้รบั 
ขอบคุณครับ ผมมเีร่ืองจะแจง้ใหท้ราบ ๒ เร่ือง คอืเรือ่งทีท่างเทศบาลไดข้อเงินจดัสรร 
งบประมาณดำเนนิการอา่งเกบ็นํา้สวนผกั ทำถนนบนอา่งเกบ็นํา้ กรมส่งเสริมท้องถ่ินผมทำ 
เร่ืองผ่านเสนอไปทางกรมฯ แลว้แจ้งขา่วดนีะครับ เราไดรั้บงบประมาณอนมุตัแิลว้ 
เปน็จำนวนเงิน a ,๙ ` 0,๐00 บาท รอรับเงินอดุหนนุกจ็ะไดด้ำเนนิการ เพือ่ใหอ้า่งเกบ็นํา้ 
สวนผกัเปน็ทีพ่กัผ่อน เปน็สถานทีอ่อกกำลงักาย เป็นแลนด์มาร์กแหล่งทอ่งเทีย่วของอำ๓ อ 
โนนสูง มอีกีหลายโครงการทีจ่ะพฒันาเปน็แหลง่เรยีนรูเ้กษตรกรเพิม่รายได ้ขอบคณุสภาฯ 
ท่ีเสนอเร่ืองไป ไดร้บัอนมุตังิบประมาณแลว้ อีกเรือ่งคอืถนนเสน้บา้นขาม -  โนนสูง ตอนน๋ีได้ 
ทำเร่ืองประสานทา่น ส.ส.สมเกยืรต ิ และประสานไปยัง อบจ.สง่แผนไปยังประธานประสาน 
แผน เพือ่เชา้บรรจใุนงบของ อบจ. เพือ่จา่ยขาดเงนิเหลอืจา่ย หวังว่าจะไดรั้บขา่วด ี เพราะวา่ 
ทาง อบจ.ไดม้าสำรวจออกแบบและประมาณราคาแลว้ งบประมาณอยูท่ี ่ ๒(ะ,๕๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ทำเปน็ถนน ๑๒ เมตร ๔ ซอ่งทางเปน็ คสล.หนา ๒๐ เซนติเมตร หวงัวา่จะไดรั้บขา่วด ี
เพราะว่าไดป้ระสานงานโดยตรง ทา่น ส.ส.ลงมาใหเ้จ้าหนา้ทีม่าดแูลว้กเ็สนอไปยัง ประสาน 
แผนระดบัอำเภอ ส่งต่อไปยัง อบจ.ทีจ่ะจดัสรรงบประมาณลงมา ทา่น ส.ส.กรั็บปากวา่จะได ้
งบประมาณภายในปนีีเ้รากจ็ะมคีวามเจรญิเตบิโตยิง่ขึน้ ผมคาดหวังกับ ๒ โครงการนีม้าก 
เพือ่พีน่อ้งโนนสูงของเรา ตอนน้ีสำเร็จไป ๑ โครงการคอื สวนผัก กิจกรรมตา่งก็จะโยกไปที ่
สวนผัก ไมว่า่จะเปน็ลอยกระทงหรอืกจิกรรมอืน่ๆ อกีเรือ่งคอืสนามกหีาบนอา่งเกบ็นํา้ 
สนามฟตุบอลถ้าเปน็ไปได้นะครับ เราจะใชพ้ืน้ทีต่รงนีท้ำกจิกรรม เปน็แหลง่เรยีนรูเ้ปน็ปอด 
ของซาวโนนสูง เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วใหค้นโนนสงูและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงไดม้าทอ่งเทีย่ว 
ขอบคุณครับ

-มสีมาชกิทา่นใดจะสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืไม ่ หากไม่มี
- การประชมุสภาเทศบาลในวนันีไ้ดป้ระชมุครบตามระเบยีบวาระการประชมุแลว้ 
ขอปดิการประชมุ

ปดิประชมุเวลา....๑`.๒๐.....น.

(นายชำนาญ มุง่ยทุธกลาง) 
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสงู
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